



เทพยึดศูนย์ราชการ ค้างคืนตัดน้ำไฟ 'ดีเอสไอ' 4จว.ได้'ฮือ'บอกศาลากลาง

มือปราบดำเนินเคลื่อนพลอีก 5 ขบวน บุกหลายกระทรวง 4 พานิชย์-สธ.-แรงงาน-พม.-อุตสาหกรรม-วิทย์-วธ.ชวน ขว. ออกมาต่อสู้อบตักมิม ขณะที่ยกรก.แห่ต้อนรบ ด้าน "สุเทพ" นำทัพออกจาก ก.คลัง เคเอ็นพลล้อมดีเอสไอ

ก่อนตัดไฟมีตสนท ว่างการดเข้ม กั้นถูกตร. รวบ ด้านปีกหลักศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาการบี ตั้งตำรวจออกจากอาคารให้หมด ใคร ไม่ออกถือเป็นสมุน "แม้ว" ยัน ไม่ขวางขรก. หากจะมาทำงานวันรุ่งขึ้น ด้าน "นายกฯ" ลั่นไม่มีไม้ครชนะ-ใครแพ้ มีแค่ประเทศกับ ประชาชนเจ็บปวด บอกไม่เข้าใจคำว่า "ระบอบ ทักษิณ" "มท 1." ตั้งผู้ว่าฯ คูเสศาลากลาง ตั้ง ไข่ พ.ร.บ.ป.ก.คุมสถานการณ์ได้ "ปิ้ง" เผย 5 ประเทศใหญ่ไม่เห็นด้วย "เหลิม" ย้ำคร. เจอ "เทือก" ที่ไหนจับได้ทันที ขณะที่ "ประชา" ยัน ไม่ฝามีมือจับ "สุเทพ" ระบอบคัวหรือ ไม่อยู่ที่ดุลพินิจ "ธวัช" ยันไม่ปะทะผู้ชุมนุม เตรียมย้าย ขรก.ออกนอกพื้นที่ ตั้งปิดคลังอาวุธ- ของกลางแน่นหนา ตำรวจพญาไท ขออนุมัติ หมายจับ 4 แกนนำ คปท.บุกรุก ก.ต่างประเทศ ศวลดใต้สวน 2 ธ.ก. ขณะที่ศาลอาญายก คำร้องให้ยกเลิกหมายจับ "เทือก" บุก ก.คลัง ระบอ ออกโดยชอบแล้ว ด้าน คนเสื้อแดงปีก หลักยึดราชมังกศาลฯ ลั่นไม่เคลื่อนทัพชน และ รัฐเร่งหาทางปราบพยศ "มือบวมหวัด" ขณะที่ มวลชน คจว.ฮือฮือเรียกศาลากลาง 14 จว.ได้ แสดงพลังกดดันรัฐ ไล่ระบอบทักษิณ

ภายหลังรัฐบาลประกาศขยายพื้นที่ พ.ร.บ.ความมั่นคง เต็มพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อรับมือกลุ่ม ผู้ชุมนุมที่เพิ่มความรุนแรงในการเคลื่อนไหว ไล่ล้มระบอบทักษิณ ขณะที่กองบัญชาการ

ตำรวจนครบาลขออนุมัติศาลออกหมายจับนาย สุเทพ เพื่ออุกฉกรรณ แกนนำเครือข่ายประชาชน คือด้านระบอบทักษิณ เมื่อวันที่ 26 พ.ย.ที่ ผ่านมา หลังพามวลชนเข้าไปบุกยึดสำนักงาน ประมาณ และกระทรวงการคลัง ธนาคารออม และ บุกรุกสถานที่ราชการ แต่ นายสุเทพไม่สนใจ ปลุกมวลชนทั่วประเทศรวมตัวไปยังหน่วย ราชการในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อดึงข้าราชการ มาอยู่ ข้างประชาชน พร้อมทั้งเตรียมเคลื่อนพลในส่วน กลาง ไปยังกระทรวง และหน่วยราชการสำคัญ ตามยุทธศาสตร์ดาวกระจายในเช้าวันรุ่งขึ้น

○ **นายกฯ วอนมือบวมมาคุยกัน**
เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ที่บ้านพัก ซอยโยธินพัฒนา 3 เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงรักษา ความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยนายกฯ เดิน ทางออกจากบ้านพักในเวลา 09.05 น. นายัง อาคารรัฐสภา เพื่อเข้าร่วมการประชุมอภิปราย ไม่ไว้ว่างใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีใน วันที่สอง นายกฯ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกลุ่ม ผู้ชุมนุมประกาศเดินสายบุกยึดทุกกระทรวงว่า วัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการประกาศขยาย พื้นที่ พ.ร.บ.ความมั่นคง เราต้องการให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจทำงานได้ รวมทั้งการเข้าไปปกป้อง สถานที่ราชการ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ซึ่ง การที่รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ไม่ใช่ต้องการทำร้ายประชาชน แต่อยากใช้วิธี



ตัวกันเข้ายึดศาลากลางจังหวัดเรียกร้องให้ข้าราชการหยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยมีข้าราชการบางส่วนมารับช่อดอกไม้และร่วมเป่านกหวีดกับผู้ชุมนุม ส่วน จ.พัทลุง ผู้ชุมนุมกว่า 2,000 คน เข้าปิดล้อมศาลากลาง นายเสรี ศรีหะไตร ผวจ. พัทลุง จึงขอมให้ข้าราชการหยุดปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 2 ธ.ค. ส่วน จ.สตูล มวลชน 3,000 คน เข้ายึดศาลากลาง ด้านมวลชน จ.นครศรีธรรมราช รวมตัวเข้ายึดศาลากลางจังหวัด เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หยุดทำงาน แต่อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า นายอภิรักษ์ ชื่อธามวงศ์ ผวจ. นครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ย้ายการทำงานไปที่อื่นชั่วคราวตั้งแต่คืนที่ผ่านมา

ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา กลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนมากเข้าปิดล้อมพร้อมมอบดอกไม้ให้ นายกฤษฏา บุญราช ผวจ.สงขลา ที่ศาลากลาง จ.สุราษฎร์ธานี กลุ่มมวลชนกว่า 3,000 คน เดินแถวเข้าสู่ศาลากลางจังหวัดมอบดอกไม้ ธงชาติ และนกหวีดให้ นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผวจ.สุราษฎร์ธานี และให้ยื่นยันเจตนาพร้อมด้วยการเป่านกหวีด หลังรับดอกไม้และธงชาติ นายฉัตรป้อง จึงได้เป่านกหวีดเพื่อยื่นยัน ท่ามกลางเสียงโห่ร้องของผู้ชุมนุม ก่อนกลับไปชุมนุมยังเวทีชุมนุมหน้าศาลากลางด้วยความสงบ เช่นเดียวกับ จ.ระนอง ผู้ชุมนุมกว่า 3,000 คน เข้าปิดล้อมเป่านกหวีดแสดงพลัง ส่วน จ.กระบี่ กลุ่มพลังมวลชนกระบี่ไม่เอาระบอบทักษิณ กว่า 3,000 คน ยึดศาลากลางมอบดอกไม้และนกหวีดให้ นายประสิทธิ์ โอสทนานนท์ ผวจ.กระบี่ โดย นายประสิทธิ์ เป่านกหวีดที่กลุ่มผู้ชุมนุมมอบให้ พร้อมกล่าวกับกลุ่มผู้ชุมนุมว่า เป็นข้าราชการของพระราชทานให้กับพระเจ้าแผ่นดิน

ทางด้าน จ.ภูเก็ต ประชาชนจำนวนมากได้รวมตัวกันเดินทางมายังศาลากลางจังหวัดเพื่อมอบดอกไม้และนกหวีดให้กับ นายไมตรี อินทุสุต ผวจ.ภูเก็ต โดยนายไมตรี ได้มารับดอกไม้และนกหวีดจากตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมที่ จ.พังงา พลังมวลชนกว่า 5,000 คน บุกศาลากลางจังหวัด โดย นายธำรงค์ เจริญกุล ผวจ.พังงา ร่วมเป่านกหวีดกับผู้ชุมนุม ขณะที่ 3

จังหวัดชายแดนใต้ทั้ง จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส กลุ่มผู้ชุมนุมก็บุกเข้าไปในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดเพื่อมอบดอกไม้และเป่านกหวีดเพื่อแสดงพลังเช่นกัน

○ **อ่างทอง-พิจิตรเอาด้วย**

ส่วนบรรยากาศในภาคกลาง ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง กลุ่มผู้ชุมนุมกว่า 300 คนร่วมแสดงพลังเป่านกหวีดตะโกนขับไล่รัฐบาลโดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.อ่างทอง ออกมาพูดคุยพร้อมรับช่อดอกไม้จากผู้ชุมนุม ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ด้าน จ.พิจิตร กลุ่มพลังมวลชนกว่า 1,000 คน พร้อมนกหวีดเดินทางมาชุมนุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดโดยนายสุรัชย์ ชันอาสา ผวจ.พิจิตร ออกมารับช่อดอกไม้จากผู้ชุมนุม ที่ จ.นครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. กว่า 500 นาย สนธิกำลังดูแลความปลอดภัยโดยรอบศาลากลาง

○ **หมอแค้น-โคราชแสดงพลัง**

ที่ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น กลุ่มมวลชนขอนแก่นรักประเทศไทย ทอยรวมตัวกันที่หน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อเป่านกหวีดและปราศรัยโจมตีการทำงานของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เช่นเดียวกับศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ได้วางกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครด้าน และตำรวจกว่า 100 นาย รักษาความปลอดภัยโดยรอบ เพื่อป้องกันผู้ชุมนุมเข้ามาปิดล้อม หรือบุกยึดศาลากลาง ส่วน จ.อุดรธานี กลุ่มคนอุดรรักษาตัวร่วมกันมาชุมนุมที่สนามหญ้าหน้าที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี ตรงข้ามด้านหลังศาลากลาง จ.อุดรธานี พร้อมถือป้ายคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมและเป่านกหวีดขับไล่รัฐบาล ส่วน จ.หนองคาย มหาสารคาม เลย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และชาวบ้านสนธิกำลังดูแลความปลอดภัยโดยรอบศาลากลางจังหวัดอย่างเข้มงวด

○ **“นปช.”นัดชุมนุมใหญ่ 30 พ.ย.**

สำหรับความเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ที่สนามราชมังคละกีฬาสถาน ผู้สื่อข่าว



รายงานว่ามีความคึกคักตลอดวัน โดยเฉพาะในช่วงค่ำ ซึ่งนายจตุพร พรหมพันธุ์ นางริศา ถาวรเศรษฐ รวมถึงแกนนำร่วมแถลงการณ์ ว่า 1. นปช.จะเปลี่ยนคำขวัญที่ใช้บนเวทีจาก “รัฐถูกประหาร โดยศาลรัฐธรรมนูญ” เป็น “หยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้คนไทยเป็นตัวประกัน : Stop hijacking Thailand” 2.จะนัดชุมนุมใหญ่ในวันที่ 30 พ.ย.นี้ 3.หยุดคุกคามสื่อทั้งไทยและต่างประเทศ และ 4.ร่วมกันประณามและไม่ให้ความร่วมมือ รวมทั้งยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมกับนายสุเทพ นอกจากนี้เรียกร้องให้รัฐบาลจัดการกับมือบนายสุเทพโดยเร็ว

○ “สุเทพ”ขอบคุณผู้ชุมนุม

ต่อมาเวลา 20.00 น.นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ได้ขึ้นกล่าวปราศรัยกับผู้ชุมนุมที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยกล่าวขอบคุณกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกทวนผู้เคียงบ่าเคียงไหล่ เดินเท้าจากกระทรวงการคลังมาจนถึงศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะด้วยกัน และให้คำมั่นว่าจะต่อสู้จนถึงที่สุด เทมหคหน้าตัก หากตนเองถูกจับกุม หรือเป็นอะไรไป ขอให้ผู้ชุมนุมอย่าหวั่นไหว จงสู้ต่อไป เพื่อโค่นระบอบทักษิณให้ได้ และขอให้ผู้ชุมนุมนอนพักค้างคืนที่ศูนย์ราชการฯ ให้สบายใจ ส่วนผู้ชุมนุมที่กระทรวงการคลัง และที่เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ก็ขอให้รักษารฐานที่มั่นต่อไป.





กันดี รัฐบาล และตำรวจไม่มีอาวุธ ยืนยันว่าไม่ใช้ความรุนแรงกับประชาชน แต่ประชาชนอาจมีความเคียดแค้นบ้าง ทั้งนี้ ขอความกรุณาและขอร้องผู้ชุมนุมอย่าเปิดสถานที่ราชการ เพราะจะเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม การที่ผู้ชุมนุมเห็นต่างจากรัฐบาลก็ควรจะมานั่งคุยกัน

○ ยันระบอบทักษิณไม่เคยมี

น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวต่อว่า การเปิดสถานที่ราชการทำให้ประชาชนทั่วประเทศเคียดแค้นคนเข้าไปยัง ผวจ.ทุกจังหวัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลปกป้องสถานที่ราชการ ยืนยันว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมที่มีข่าวดังต่าง ๆ รัฐบาลเริ่มมาจากประชาชน ไม่มีความคิดจะให้ใครไปทำร้ายประชาชน การดำเนินการทุกอย่างจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งวันเดียวกันนี้ได้เรียกประชุมปลัดกระทรวงและหัวหน้าหน่วยราชการทุกกระทรวงที่สภาฯ ระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพื่อตอบซักถามในรายละเอียด และทำอย่างไรให้หน่วยราชการทุกกระทรวงให้บริการและดูแลประชาชน เมื่อถามว่า นายกฯ เข้าใจข้อเรียกร้อง การโค่นล้มระบอบทักษิณของฝ่ายผู้ชุมนุมหรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ส่ายหน้าพร้อมกล่าวว่า “ดิฉันไม่เข้าใจ เรียกว่าระบอบทักษิณไม่เคยมี ความจริงแล้วมีแค่ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีแต่การดำเนินการตามขั้นตอน วันนั้นก็ไม่ได้เจอกันมาคุยกันเถอะ”

○ สูดท้ายประเทศเจ็บปวด

ส่วนกรณีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำผู้ชุมนุมจะตั้งสภาประชาชนนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า สภาประชาชนจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีในเรื่องข้อกฎหมายต่าง ๆ สูดท้ายต้องมาพูดคุยกันในเรื่องข้อกฎหมาย ซึ่งก็ต้องมาทำงานร่วมกับรัฐบาลอยู่ดี จึงอยากเห็นเวทีการมาพูดคุยกันดีกว่า อะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเราต้องรับฟังเสียงของประชาชน เพื่อให้ประเทศได้มีการปรับปรุงและพัฒนาไปข้างหน้า เมื่อถามต่อว่า แต่วันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเส้นการเจรจาไปแล้วและกลุ่มผู้ชุมนุมก็ไม่ยอมรับฟังเงื่อนไข นายกฯ คิดว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้หรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า เราต้องยืนยัน

หลักสันติ อย่าถือว่าการดำเนินนี้จะมีใครชนะหรือใครแพ้ มีแต่ประเทศเจ็บปวดและประชาชนคนไทยเจ็บปวด รัฐบาลไม่มีทีไรใด ๆ ทั้งสิ้น

○ เรียกถกด่วนความมั่นคง

นายกฯ กล่าวอีกว่า กรณีนายสุเทพประกาศจะไม่พูดคุยกับรัฐบาล และไม่ยอมรับอำนาจศาลในการออกหมายจับนั้น อย่างน้อยเราคงต้องมีกรยึกคิดในการทำงานร่วมกัน และอยากขอความเห็นใจในเรื่องการสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับประเทศที่วันนี้หลายๆ ประเทศเริ่มส่งสัญญาณเตือนการมาประเทศ และความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ จากนั้นนายกฯ ได้เรียกประชุมปลัดกระทรวงและหัวหน้าหน่วยราชการ ที่ห้องประชุมงบประมาณ อาคารรัฐสภา ๕ โดยมี พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายชูเกียรติ พัฒนชูศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา นายอริย์ ภูชะอุ่ม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพลเรือน (ก.พ.) พล.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร.เป็นต้น เข้าร่วมประชุม

○ ย้ำคุมเข้มสถานที่ราชการ

ทั้งนี้ ก่อนการประชุม นายกฯ พุดคุยนอกรอบกับ พล.ต.อ.ประชา พล.อ.พฤษศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ และนายพงษ์เทพ ประมาณ ๕ นาที จากนั้นนายกฯ กล่าวให้กำลังใจการทำหน้าที่ของข้าราชการทุกคน โดยเฉพาะบางกระทรวงที่ต้องเหนื่อยในช่วงนี้ ในส่วนของข้อกฎหมายได้มอบหมายให้นายพงษ์เทพ และนายชูเกียรติ เป็นที่ปรึกษา ส่วนด้านความมั่นคงจะมี พล.ต.อ.ประชา คอยดูแล และกระทรวงที่ยังไม่มีผลกระทบจากกลุ่มผู้ชุมนุม ก็ขอให้มีการเตรียมตัว และขอให้





กำกับทุกหน่วยงานในการดูแลป้องกันสถานที่ราชการอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือปล่อยให้ใครมาบุกรุก โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ต้องดูแลให้เกิดความรอบคอบระบบสารสนเทศฯ น้ำ ไฟ ระบบคอมพิวเตอร์ ต้องมีการสำรองข้อมูลต่าง ๆ ไว้ และทุกกระทรวงต้องเตรียมพร้อมบันทึกฐานข้อมูลไว้ด้วย ซึ่งกระทรวงไอซีทีก็พร้อมที่จะสนับสนุน

○ **เตรียมหาสำนักงานสำรอง**

นายกฯ กล่าวอีกว่า กระทรวงที่ต้องการหาสถานที่สำรองนั้นขอให้พิจารณาหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นสำนักงานชั่วคราว แต่ถ้าไม่มีขอให้กระทรวงการคลังประสานหาสถานที่ของกระทรวงการคลัง หรือกระทรวงอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นสถานที่ชั่วคราว จากนั้น นายกฯ ได้ให้แต่ละหน่วยงานชี้แจง โดยสำนักงานประมาณเป็นหน่วยงานแรกที่รายงาน ว่า การบุกเข้าไปของกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการตัดน้ำ ตัดไฟในบางส่วน ซึ่งข้าราชการทำงานไม่ได้ โดยผู้บริหารส่วนใหญ่มาทำงานที่สภา ซึ่งขณะนี้ได้ประสานกับข้าราชการในส่วนที่จำเป็น โดยข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ได้สำรองข้อมูลไว้ทั้งหมดแล้ว

○ **ชี้ ผวจ.ใช้กฎหมายปก.ได้**

ที่รัฐสภา นายจุรินทร์ ธีระวรณ รว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผู้ชุมนุมเข้าปิดล้อมศาลากลางในจังหวัดต่าง ๆ ว่า ได้รับรายงานว่ามีศาลากลาง 4 จังหวัดที่ถูกปิดล้อม คือ จ.ตรัง จ.นพบุรีศรีนครนิคม และสตูล อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้ทำหนังสือเวียนสั่งถึง ผวจ.ทุกจังหวัด ว่าศาลากลางถือเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางบริหารงานเป็นที่ให้บริการประชาชน หากผู้ชุมนุมทำให้ศาลากลางไม่สามารถให้บริการประชาชนได้เท่ากับเป็นการทำร้ายประชาชน อย่างไรก็ตาม ผวจ.สามารถใช้อำนาจ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ในทันที เพราะถือเป็นภัยพิบัติชนิดหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ส่วนในกทม.ยังใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงได้อยู่

○ **“ปิ้ง” แฉต่างชาติไม่เห็นด้วย**
นายสุรพงษ์ ใต้วิถีชัยกุล รองนายก

รัฐมนตรี และ รว.การต่างประเทศ กล่าวถึงการแจ้งเตือนของต่างประเทศต่อสถานการณ์การชุมนุมในประเทศไทยว่า ขณะนี้ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป อังกฤษ จีน และออสเตรเลีย ได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับการกระทำของกลุ่มผู้ชุมนุม ที่นำโดย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ที่มีการยึดสถานที่ราชการ ถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และเท่าที่ได้รับทราบจากการเชิญทูตประเทศต่างๆ มาชี้แจงก็ระบุว่าได้นำแถลงการณ์ของตนแจ้งไปยังแต่ละประเทศแล้ว และเขาก็เห็นว่าพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ชุมนุม เป็นการล่วงละเมิดสิทธิ นอกเหนือจากความเป็นประชาธิปไตย เมื่อถามว่า กังวลกับสถานการณ์ทางการเมืองของไทยมากน้อยแค่ไหน นายสุรพงษ์ กล่าวว่า คิดว่าหากทุกอย่างเป็นไปเช่นนี้ ก็ไม่รู้สึกกังวล เพราะประชาชนแยกแยะได้

○ **“เหลิม” บี้ตร.จับ “สุเทพ” เลย**

ร.ต.อ.เหลิม อยู่บำรุง รว.แรงงาน กล่าวถึงกรณีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำผู้ชุมนุม นำมวลชนไปปิดล้อมหน่วยราชการอื่น ๆ นอกเหนือจากกระทรวงการคลัง ว่า นายสุเทพอาละวาดจนบ้านเมืองปั่นป่วน ซึ่งทำให้ 23 ประเทศทั่วโลกแสดงความไม่เห็นด้วย นายสุเทพไม่มีความชอบธรรมในการนำกลุ่มผู้ชุมนุม เพราะคนไหนพระองค์ต้องจิตสงบ เป็นคนดี แต่นี่กลับพาพระขึ้นเวทีแล้วนั่งคำทอกคนอื่น นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีพยานหลักฐานว่านายสุเทพออกคำสั่งให้บุกเข้าไปในกระทรวงการคลัง และมีการใช้สิ่งผิดกฎหมายเข้าประทุไป ไม่ได้มีคนในกระทรวงการคลังบุกเปิดให้ตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมกล่าวอ้าง ดังนั้นการกระทำความผิดอยู่ที่นายสุเทพคนเดียว จึงมีการออกหมายจับ ดังนั้นเวลาที่ตนกำลังให้สัมภาษณ์อยู่นี้ ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจพบหน้านายสุเทพ ก็จับกุมตัวได้ทันที ทั้งนี้ ตนประเมินตอนนี้ว่ารัฐบาลยังอยู่ แต่กลุ่มผู้ชุมนุมและนายสุเทพจบแล้ว จึงขอให้ประชาชนกลับบ้าน





เพราะนายสุเทพไปไม่ไหวแล้ว

○ “ประชา”ยันไม่บุกจับ“เทือก”

พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี แถลงว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่ถือว่าอยู่ในขั้นรุนแรงมากนัก แม้จะมีการละเมิดกฎหมาย แต่ขอขึ้นชั้นในฐานะที่รับผิดชอบด้านความมั่นคง ว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะใช้กำลังสลายการชุมนุม ส่วนที่นายสุเทพ เพิกถอนบรรณประกาศว่าจะไม่มอบตัวนั้น อยู่ที่นายสุเทพจะมีดุลพินิจอย่างไร เพราะเป็นผู้ใหญ่แล้ว เป็นถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคงจะพิจารณาอย่างไรก็สุดแท้แต่ แต่เราคงจะไม่ใช้ความรุนแรงฝ่าฝืนชุมนุมเข้าไปจับกุมเด็ดขาด “ผมขอฝากไปยังนายสุเทพว่า ถ้ามีโอกาสหรือจังหวะเวลาที่จะพูดคุยกันได้ก็จะพูดคุยหาทางออกของปัญหาร่วมกัน โดยขณะนี้มีผมได้ทำเอกสารเพื่อประสานงานขอพูดคุยไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคำตอบกลับมา ซึ่งถ้านายสุเทพไม่ตอบกลับผม ผมก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคอีกหลายคนเพื่อจะสื่อไปถึงนายสุเทพ ส่วนการยกระดับการชุมนุมเข้ายึดกระทรวง และศาลากลางจังหวัดในหลายจังหวัด กำลังตำรวจจะเพียงพอหรือไม่กัน เราได้มีการเตรียมสถานที่สำรองไว้แล้ว”

○ ขี้ขังไม่ขอกำลังทหารดูแล

เมื่อถามว่า มีการเตรียมสถานที่สำรองหากผู้ชุมนุมมาปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลหรือไม่ พล.ต.อ.ประชา กล่าวว่า เราจำเป็นต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาล และรัฐสภาสองสถานที่นี้จะปล่อยให้ถูกปิดล้อมไม่ได้ และยืนยันว่ากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงพอ ไม่จำเป็นต้องเสริมกำลัง ส่วนกระทรวงต่าง ๆ ที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะเดินทางไปนั้น ก็มีหน่วยงานย่อยสำรองไว้อยู่แล้ว รวมถึงกระทรวงการคลังด้วย และยืนยันว่าข้าราชการได้พยายามรักษาข้อมูลต่าง ๆ ของกระทรวงอยู่แล้ว ไม่มีปัญหาทั้งนี้ตนได้พูดคุยกับทางผู้บังคับบัญชากองทัพอยู่ตลอด ซึ่งเมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา ก็ได้มีการพูดคุยกัน รวมถึงกองทัพก็ระบุว่าหากมีอะไรให้ช่วยก็บอก ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการขอให้กำลังทหารเข้ามาควบคุมสถานการณ์แต่อย่างใด แต่อาจจะขอให้กำลังทหารเข้ามาช่วย

ในสถานที่สำคัญ เช่น สนามบินดอนเมือง ก็ให้กองทัพอากาศเข้ามาช่วยดูแล ส่วนสนามบินสุวรรณภูมิ ก็ให้ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการดูแล

○ “ชาติ” ล้อกคลังอาวุธ

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายชาติ เพ็งคิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ กล่าวถึงกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมจะเดินทางมายังศูนย์ราชการฯ และดีเอสไอ ว่า ในส่วนของดีเอสไอได้ประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดูแลพื้นที่รอบอาคารของดีเอสไอ โดยคนมอบหมายให้ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง ผบ.ต้นกฏปฏิบัติกรคดีพิเศษ เป็นตัวแทนเจรจากับผู้ชุมนุม อย่างไรก็ตาม หากการเจรจาไม่สำเร็จดีเอสไอจะยอมเคลื่อนย้ายข้าราชการออกจากที่ตั้งให้ไปทำงานที่อื่นแต่ยังไม่ได้วางแผนว่าจะย้ายไปทำงานที่ใดชั่วคราว ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปิดล็อกคลังอาวุธสถานที่เก็บของกลางและอุปกรณ์สำคัญต่าง ๆ อย่างแน่นหนา พร้อมสั่งให้สำนักคดีต่าง ๆ เก็บเอกสารสำนวนคดีเพื่อขนย้ายออกนอกสำนักงานโดยเร็วที่สุด โดยคนยืนยันว่าดีเอสไอจะไม่ปะทะกับผู้ชุมนุมแน่นอน

○ ขรก.บัวแก้วเผ่นหนีอีกรอบ

สำหรับบรรยากาศในกระทรวงการต่างประเทศ หลังจากที่มีข่าวว่ากลุ่มคปท.จะเดินทางมาชุมนุมที่กระทรวงการต่างประเทศอีกครั้ง ปรากฏว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศได้ทยอยเดินทางออกจากกระทรวงฯ เมื่อเวลา 09.00 น. โดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ออกคำสั่งอพยพดังกล่าว ขณะที่แต่ละกรม กอง บิดไฟ และประตูอย่างแน่นหนาสำหรับประตูทางเข้า-ออก ผังถนนศรีอยุธยา นั้น มีการเสริมรั้วเหล็กและแท่งปูนเบร็เบอร์ โดยเปิดให้เข้า-ออกทางประตูฝั่งถนนพระราม 6 เท่านั้น อีกทั้งทางกระทรวงฯประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน 1 กองร้อยหรือประมาณ 150 นาย มาประจำการที่กระทรวงฯ ด้วย ซึ่งต่อมาเวลา 10.00 น. นายณัฐวุฒิ ใสวิไล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางเข้ากระทรวงการต่าง





ประเทศ สถานการณ์โดยรอบพื้นที่กระทรวงฯ
ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

○ **ขอมหายจับ“นิติธร”กับพวก**

ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พ.ศ.ท.
เทพพิทักษ์-แสงกล้า พนักงานสอบสวนผู้
ชำนาญการพิเศษ สน.พญาไท พร้อมคณะ ได้
นำพยานหลักฐานมาขึ้นคำร้องขออนุมัติหมาย
จับนายนิติธร ล้ำเหลือ ที่ปรึกษาเครือข่าย
นักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.)
นายอุทัย ยอดฉิม นายรัชชชุต หรือ อมร ศรี
โยธินศักดิ์ และนายพิชิต ไชยมงคล แกนนำ
คปท.ข้อหาร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษ
ร้ายในเวลากลางคืน และมั่วสุมกันตั้งแต่ 10
คนขึ้นไปและทำให้เสียทรัพย์ ความประมวล
กฎหมาย มาตรา 215 และ 216 กรณีเมื่อช่วง
ค่ำวันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมา แกนนำ คปท.นำกลุ่ม
ผู้ชุมนุมบุกรุกเข้าไปในกระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา เป็นเหตุให้ทรัพย์สิน และประจ
บานเดือนไฟฟ้าเสียหาย 4 บาน

○ **ศาลนัดไต่สวน 2 ธ.ค.นี้**

ต่อมาเวลา 11.30 น. น.ศ.พวงทิพย์
บุญสนอง ทนายความกลุ่ม คปท.ได้เดินทางมา
ยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนคำร้อง และพยาน
ในการขออนุมัติหมายจับแกนนำ คปท.โดยได้
เตรียมแสดงหลักฐานให้ศาลเห็นว่า กลุ่มคปท.
มีเจตนาเข้าไปในกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อแสดงให้นานาชาติประเท ปฏิเสธนิติ
สัมพันธ์ใด ๆ กับรัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์
ซึ่งเป็นรัฐบาลที่หมดความชอบธรรมในการ
บริหารประเทศแล้ว โดยข้าราชการยังเดินทาง
มาทำงานเข้าออกได้ตามปกติ ไม่มีผู้ชุมนุมคน
ใดเข้าไปในตึกอาคาร ไม่มีเจตนาทำลาย
ทรัพย์สิน อีกทั้งได้ทำความสะอาดพื้นที่ภายใน
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเคลื่อนขบวน
กลับไปบริเวณหน้าสนามม้าจนถึงแล้ว โดย
พนักงานสอบสวนควรดำเนินการออกหมาย
เรียกไปตามภูมิลำเนา ทะเบียนบ้านก่อน หรือนำ
หมายเรียกไปส่งให้ที่ชุมนุม ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก็เคยเข้ามาเจรจาและส่งหนังสือกับแกนนำ
คปท.มาแล้วหลายครั้ง ยังไม่ควรขออนุมัติหมาย

จับจากศาล ซึ่งศาลเห็นสมควรให้ไต่สวนพยาน
ทั้ง 2 ฝ่ายในวันที่ 2 ธ.ค.นี้ เวลา 13.30 น.

○ **ทนาย“เทือก”จ่อยื่นฎีกา**

ด้านนายเจษฎา อนุจรี ทนายความนาย
สุเทพ เทือกสุบรรณ พร้อมทีมทนายความ ได้
ยื่นคำร้องขอให้ศาลอาญา พิจารณาเพิกถอนคำ
สั่งอนุมัติหมายจับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ
แกนนำการชุมนุมต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
และรัฐบาลรวมทั้งระบอบทักษิณไปเมื่อวันที่
26 พ.ย.ที่ผ่านมา รวม 2 ข้อหาฐานมั่วสุมตั้งแต่
10 คนขึ้นไป และบุกรุกเข้าไปในอาคารสถาน
ที่ราชการ ความประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
215 และ 365 กรณีที่นำมวลชนบุกปิดล้อม
กระทรวงการคลัง ซึ่งศาลรับคำร้องไว้พิจารณา
ก่อนจะมีความเห็นว่า คำสั่งศาลอาญาที่อนุมัติ
หมายจับนายสุเทพ เมื่อวันที่ 26 พ.ย.นั้น ออก
โดยชอบแล้ว ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม
ยกคำร้อง ขณะที่ทีมทนายเตรียมยื่นฎีกาคือไป

○ **ยกคำร้องคุ้มครอง“คลัง”**

ที่ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก ศาลอ่าน
คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในคดีที่กระทรวงการ
คลัง เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายสุเทพ เทือกสุบรรณ
อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และ
แกนนำกลุ่มต่อต้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
และโค่นล้มระบอบทักษิณ เป็นจำเลย เรื่องจับ
ไล่ที่ พร้อมเรียกค่าเสียหาย 536,086.30 บาท
จากการกระทำละเมิดที่บุกเข้าไปในพื้นที่
กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ ดำเนินง
ประมาณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรม
บัญชีกลาง โดยกระทรวงการคลังขอให้ศาล
ไต่สวนฉุกเฉินเพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครอง
ชั่วคราวให้จำเลย และมวลชนออกจากกระทรวง
การคลังและหน่วยงานอื่นในบริเวณใกล้เคียง
ศาลไต่สวนพยานหลักฐานแล้วได้ความว่า ใน
วันดังกล่าวรัฐบาลได้ประกาศ พ.ร.บ.ความ
มั่นคง ซึ่งในมาตรา 5 ของ พ.ร.บ. ดังกล่าว ได้
กำหนดให้ กอ.รมน.มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับความมั่นคงในราชอาณาจักร และ
กำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการรักษา
ความมั่นคงในราชอาณาจักร มีอำนาจหน้าที่ใน





การดำเนินการอยู่แล้ว จึงไม่มีเหตุผลควรเพียงพอที่จะนำวิธีการชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 วรรคสอง ประกอบมาตรา 266 มาใช้ในคดีนี้อีก จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

○ **จ่อหมายจับ “สาทิศย์-อัญชลี”**

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษกศูนย์อำนาจการรักษากฎหมายสงบเรียบร้อย หรือ ศอ.รส.เปิดเผยว่า สถานการณ์การชุมนุมทั่วไปยังเรียบร้อยดี ตำรวจมีการจัดกำลังดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่ง และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทุกจุด โดยในวันนี้ นอกจากพนักงานสอบสวน สน.พญาไท ได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขออุมัติศาลออกหมายจับ นายนิธิธร ลาเหลื่อ นายอุทัย ยอดมณี นายรัชชชยุต ศรีโยธินศักดิ์ และนายพิชิต ไชยมงคลแล้ว พนักงานสอบสวน สน.บางซื่อ และสน.ตำราญราษฎร์ ยังอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อขออุมัติศาลออกหมายจับ น.ส.อัญชลี ไพลิ่งรักษ์ นายตำราญ รอดเพชร และนายสาทิศย์ วงศ์หนองเตย กับพวก ในข้อหา ทำให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน และยุยงให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 กรณีขึ้นเวทีปราศรัยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

○ **มีอับราชดำเนินแยก 3 ขบวน**

ส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายประชาชนต่อต้านระบอบทักษิณ ช่วงเช้าวันเดียวกัน ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน นายสาทิศย์ วงศ์หนองเตย แกนนำกลุ่มฯ ได้ขึ้นเวทีปราศรัยที่ราชดำเนิน พร้อมประกาศต่อผู้ชุมนุมว่า ในเช้าวันนี้ เบื้องต้นเราจะตั้งขบวนเพื่อเคลื่อนไหวดาวกระจายไปยังกระทรวงต่าง ๆ จำนวน 3 ขบวน โดยขบวนที่ 1 นำโดยนายอิสสระ สมชัย ไปกระทรวงแรงงาน ของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ของนางปวีณา หงสกุล ขบวนที่ 2 นำโดยนายฉัตรสุด ทิปสุวรรณ ไปกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และขบวนที่ 3 นำโดยนายถนอม อ่อนเกตุพล เคลื่อนไปยังกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากขบวนที่ 3 นี้ เดินทางไประยะทางไกลถึง จ.นนทบุรี จึงต้องใช้รถกระบะในการเคลื่อนขบวน ส่วนแนวร่วมประชาชนเครือข่ายอื่น ๆ จะเคลื่อนไปยังกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงอื่น ๆ

○ **“ถนอม”พาดพิง “พณ.-สธ.”**

จากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มแรก นำโดยนายถนอม อ่อนเกตุพล และนายทศพล เพ็งส้ม ได้เคลื่อนขบวนมวลชนนับพันคนจากเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปที่หน้ากระทรวงพาณิชย์ ถนนสนามบินนำ จ.นนทบุรี บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก นายถนอมได้กล่าวปราศรัยโจมตีการทำงานของรัฐบาล ภายใต้การนำของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายฯ และรมว.กลาโหม รวมถึง นายฉัตรสุด ไสยเชื้อ รมช.พาณิชย์ พร้อมทั้งกล่าวเชิญชวนให้ข้าราชการของกระทรวงพาณิชย์ออกมา ร่วมกันต่อสู้กับระบอบทักษิณด้วยกัน ส่วนกิจกรรมนั้น กลุ่มผู้ชุมนุมได้โบกธงชาติ พร้อมกับเป่านกหวีดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองด้วย ต่อมานายถนอม พร้อมกลุ่มผู้ชุมนุม ได้เคลื่อนขบวนไปที่กระทรวงสาธารณสุข ถนนวิวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อย้ำจุดยืน และโจมตีการทำงานของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข และเชิญชวนข้าราชการให้มาร่วมต่อสู้ ซึ่งบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย จากนั้น เวลา 14.00 น. กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมดได้เคลื่อนขบวนกลับเวทีราชดำเนินต่อไป

○ **“อิสสระ”ลุย “แรงงาน-พม.”**

นายอิสสระ สมชัย อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นำมวลชนกลุ่มใหญ่ เดินทางไปที่กระทรวงแรงงาน เรียกร้องให้ข้าราชการปฏิเสธการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลโดยปักหลักตะโกนคำ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน ว่า “จี๋ข้า ๆ” ดังลั่นสลับกับเสียงนกหวีด และเรียกร้องให้เปิดประตูกระทรวง แต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เปิด ผู้ชุมนุมจึงพากันยื่นขว้างและประกาศจะปิดไม่





ให้เข้าออกพร้อมชุดคานาคัดไฟ ต่อมาได้มีการยื่นเงื่อนไขให้นายอิสระและผู้ชุมนุม 10 คน เข้าไปเจรจาด้วยใน แต่นายอิสระยืนยันว่า ถ้าเข้าต้องไปด้วยกันทั้งหมดและเรียกร้องให้ตัวแทนกระทรวงแรงงานออกมารับข้อเรียกร้องแทน ซึ่งนายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ออกมาเจรจากับนายอิสระที่ประตูด้านหน้าใช้เวลาประมาณ 15 นาที จึงได้ข้อยุติ โดยนายอิสระชี้แจงถึงการเดินทางมากระทรวงแรงงานว่า ต้องการชักชวนให้ข้าราชการปฏิเสธร้านางรัฐบาลที่ขาดความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดิน จากนั้นผู้ชุมนุมเดินทางต่อไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีข้าราชการ และพนักงานของกระทรวงให้การต้อนรับ ต่อมานายเลิศปัญญา บุณยะมัตติค รองปลัดกระทรวง ได้ลงมาจับมือบนทิวทัศน์ก่อนจะเป่าโหรี ท่ามกลางเสียงปรบมือโห่ร้องด้วยความยินดีของมวลชนที่เดินทางมา

○ **ชวน ขรก. ออกฯ ร่วมชุมนุม**

ขณะที่นายณัฐพล ทีปสุวรรณ อดีตรอง ผ.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ ได้นำกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนไปร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุมอีกกลุ่มที่กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 ซึ่งมีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีตรอง ผ.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ กับนางทยา ทีปสุวรรณ อดีตรองผู้ว่าฯ กทม. เป็นแกนนำอยู่ก่อนแล้ว โดยทั้ง 3 คนได้ผลักดันปราชัยเชิญชวนให้ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมออกมาชุมนุมร่วมกัน พร้อมทั้งโจมตีการทำการของรัฐบาลว่าหมดความชอบธรรมแล้ว จากนั้นนายพลู โลหารขุน รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงมาเจรจากับนายพุทธิพงษ์ และนายณัฐพล จากนั้นนายพุทธิพงษ์ ประกาศว่าจะให้เวลาปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอีก 15 นาทีว่าจะอนุญาตให้ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมหยุดงานมาร่วมชุมนุมหรือไม่ ซึ่งสุดท้ายทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตให้ข้าราชการกลับบ้านได้ ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมโห่ร้องยินดีและเป่านกหวีดเสียงดังสนั่น

○ **วอน ก.วิทย์ฯ ไล้ระบอบทักษิณ**

จากนั้น นายพุทธิพงษ์ จึงประกาศเคลื่อนขบวนไปยังกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ติดกันด้านหลัง เพื่อเชิญชวนให้บรรดาข้าราชการออกมาร่วมชุมนุมขับไล่ระบอบทักษิณร่วมกับประชาชนเช่นเดียวกับกระทรวงอื่นๆ เช่นกัน โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกมาต้อนรับ นายพุทธิพงษ์ เข้าเจรจากับนายสมชาย ว่าให้ประกาศหยุดงานพร้อมทั้งอนุญาตให้ข้าราชการในกระทรวงมาร่วมชุมนุมได้โดยไม่มีความคิด หรือถูกสอบสวนแต่อย่างใด ซึ่งนายสมชาย แจ้งว่าได้สั่งยกเลิกการประชุม และกิจกรรมทั้งหมดของกระทรวงแล้ว และข้าราชการในกระทรวงนั้นสามารถกลับบ้านได้ แต่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องอื่น ก่อนนายสมชายจะทำการปรึกษากับปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกครั้ง จากนั้นนายสมชาย ได้แจ้งให้กลุ่มผู้ชุมนุมว่า ได้ทำการปรึกษาปลัดกระทรวงแล้ว ก็ได้คำตอบว่า สามารถกลับบ้านได้ทันที และข้าราชการทุกคนมีอิสระในการทำอะไรก็ได้ โดยไม่มีความคิดแต่อย่างใด นายพุทธิพงษ์ จึงประกาศเคลื่อนขบวนกลับไปประกาศชัยชนะที่กระทรวงการคลัง

○ **คุมขรก. หินถ้ายใต้กระโปรง**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวกันอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมนั้น กลุ่มการ์ดได้ควบคุมตัวชายคนหนึ่งที่เขาแอบถ่ายรูปหน้าอก และได้กระโปรงของผู้ชุมนุมหญิงเอาไว้ได้กั้นในตัวพบบัตรระบุว่าเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.หนองบัวลำภู เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พญาไท ต่อไป

○ **“จិតภัสร์” นำมีอบบูก “วธ.”**

ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านระบอบทักษิณ นำโดย น.ส.จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี ตั้งขบวนบริเวณด้านข้างเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พร้อมกับปราศรัยปลุกเร้ามวลชนให้ร่วมเดินทางไปที่กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเมื่อจัดขบวนพร้อมกลุ่มผู้ชุมนุมก็เคลื่อนออกไปทันที โดย





ใช้รถกระบะ และมีบางส่วนเดินเท้า ใช้เส้นทางผ่านสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ไปยังถนนบรมราชชนนี ทั้งนี้บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ยังมีมวลชนปักหลักอยู่จำนวนหนึ่ง โดยแกนนำย่อยได้ปราศรัยยืนยันกับผู้ชุมนุมว่า จะยังใช้เวทีราชดำเนินเป็นที่ตั้ง ประชาชนคนใดไม่สะดวกเดินทางเคลื่อนขบวน ก็ขอให้ปักหลักชุมนุมร่วมกันที่นี้ต่อไป

○ “หมอดุลย์” เป่านกหวีดทส.

กลุ่มมีอบนกรหวีดจำนวนหลายร้อยคน นำโดย นพ.ดุลย์ สิทธิธรรมวงศ์ แกนนำเสื้อหลากสี พร้อมรถขายเสียง เคลื่อนขบวนมาคาบซอยพลโยธิน 7 หรือซอยอารีย์สัมพันธ์ เพื่อเรียกร้องให้ประชาชนและหน่วยงานราชการรอบพื้นที่ร่วมต่อต้านระบอบทักษิณ โดยผ่านกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และแฉะปราศรัยเชิญชวนประชาชนและข้าราชการออกมาร่วมชุมนุมบริเวณด้านหน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการปิดประตูรั้วห้ามบุคคลภายนอกเข้า อย่างไรก็ตามได้มีข้าราชการจำนวนหนึ่งนำธงชาติมาโบกและนกหวีดมาเกาะรั้วเป่า พร้อมจับไม้จับมือต้อนรับกลุ่มผู้ชุมนุม ขณะที่บางส่วนเป่านกหวีดและโบกธงจากบนอาคาร

○ “สุเทพ” พาลุยศูนย์ราชการฯ

ที่กระทรวงการคลัง นายสุเทพ แก่นนำเครือข่ายประชาชนต่อต้านระบอบทักษิณ ขึ้นปราศรัยว่า วันนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมจะเดินทางไปศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อเรียกร้องให้ข้าราชการอยู่ข้างประชาชน โดยการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางไปกลับไม่ได้ปักหลักอยู่ที่ศูนย์ราชการฯแต่อย่างใด และขอให้ผู้ชุมนุมบางส่วนปักหลักอยู่ที่กระทรวงการคลัง เพื่อรักษาพื้นที่ สำหรับกลุ่มที่ปักหลักที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นั้น ก็ขอให้ไปยึดสถานที่ราชการ กระทรวงต่าง ๆ ตามที่ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา จากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมจึงได้ตั้งขบวนหน้าโรงเรียนสามเสน และเคลื่อนขบวนในเวลา 09.20 น. โดยมีรถจักรยานยนต์จำนวนหลายร้อยคันนำขบวนตามด้วยรถกระบะติดเครื่องเสียง และขบวน

รถยนต์จำนวนหนึ่ง โดยมีแกนนำคนอื่นๆ เป็นทัพหน้า อาทิ นายถาวร เสนเนียม นายชุมพล จุลใส ขณะที่นายสุเทพนั้น เป็นทัพหลัง โดยมีการรักษาความปลอดภัยประมาณ 30 คน วางกำลังล้อมนายสุเทพไว้อย่างแน่นหนา เนื่องจากแกนนำมีความกังวลว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะหาโอกาสยิงตัวนายสุเทพ

○ ถนนต้อนรับตลอดเส้นทาง

ทั้งนี้การเคลื่อนขบวนเริ่มจากถนนพระรามที่ 6 ผ่านถนนประดิพัทธ์ ถนนพลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต ถึงจุดหมายถนนแจ้งวัฒนะ โดยตลอดการเดินทางครั้งนี้มีประชาชน และข้าราชการจากบริษัท และหน่วยงานต่าง ๆ ออกมารอต้อนรับ พร้อมเป่านกหวีดโบกธงชาติให้กำลังใจ นำอาหาร น้ำดื่มมามอบให้ผู้ร่วมขบวน โดยเฉพาะบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ มีข้าราชการ พนักงานจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด และพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ ออกมาต้อนรับอย่างเนืองแน่น จนถนนแจ้งวัฒนะขาดออกใช้งานได้เพียงช่องทางเดียว โดยผู้ร่วมขบวนการต่างตะโกนเรียกร้องให้ผู้ที่มาขอให้กำลังใจร่วมเดินขบวนด้วย ซึ่งก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งทยอยเข้าร่วม ทั้งนี้มีการใช้เวลาเดินทางร่วม 5 ชั่วโมง ก่อนที่ขบวนจะมาหยุดด้านหน้ากรมสอบสวนคดีพิเศษ

○ ปักหลักค้างคืนศูนย์ราชการ

จากนั้นนายสุเทพ ได้กล่าวปราศรัยบนรถที่จอดอยู่ด้านหน้าศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารบี ว่า สิ่งที่ทำให้ระบอบทักษิณยังไม่หมดไปก็คือสื่อที่ไม่เป็นกลาง และข้าราชการที่ยังเป็นลูกน้องของทักษิณอยู่ วันนี้จึงได้เดินทางมายึดพื้นที่ และปักหลักค้างคืนที่ศูนย์ราชการฯ หากข้าราชการคนใดที่อยู่ข้างประชาชนก็ขอให้ออกมาพร้อมกับกลุ่มด้วย ซึ่งคนไม่ได้บังคับหรือขู่เชิญข้าราชการแต่อย่างใด และใครที่มาทำงานพุงนี้ก็แสดงว่าสมัครใจที่จะเป็นลูกน้องของทักษิณ แต่หากข้าราชการที่มีงานค้างอยู่จะมาทำงานก็ทำได้ ซึ่งพวกตนจะไม่ขัดขวางและไม่ปิดประตู และขอยืนยันว่าทางกลุ่มจะไม่เข้าไปทำลายทรัพย์สินสถานที่ราชการ



อย่างไรก็ตามมีข้าราชการบางส่วนได้ขึ้นเวที และตอบรับว่ายินดีต้อนรับประชาชน

○ **ตะเพิดตำรวพ้นอาคาร**

นายสุเทพ กล่าวอีกว่า ข้าราชการที่อยู่ ในอาคารนี้หากมีใจรักประชาชน มีน้ำใจ เหมือนประชาชน จะต้องช่วยจัดระบอบ ทักษิณให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้ทางกลุ่มจะใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ชุมนุมต่อไป และขอให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจออกจากศูนย์ราชการฯ และต้องออกจาก ที่นี้ไปในเวลา 17.00 น. หากยังมีตำรวจอยู่ไม่ ว่าจะตำแหน่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่สน หากตำรวจ คนใดยังอยู่ที่อาคารนี้ถือว่าเป็นสมุหรับใช้ของ ระบอบทักษิณ และจะถือว่าเป็นศัตรูของ ประชาชนด้วย และภายหลังจากเวลา 17.00 น. ประชาชนจะเข้าไปตรวจค้นตามหลายแห่งที่ได้รับ จากข้าราชการที่หวังดีว่ายังมีตำรวจอยู่ที่นี้ หรือไม่ ขออย่าว่ามวลชนจะค้างคืนที่นี่เพราะ เติมนานหลายกิโลเมตรจึงต้องพักบ้าง จากนั้น ค่อยย้ายไปพักอื่น และหากข้าราชการคนใดที่

อยากให้ระบอบทักษิณหมดไป พรุ่งนี้ก็ไม่ต้อง มาทำงานที่นี่ ให้หยุดงานโดยไม่ต้องลา

○ **มีอบตัดไฟดีเอสไอมีดสนิท**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อเวลา 16.40 น. ได้เกิดไฟฟ้าดับทั้งอาคาร ต่อมาทราบว่าผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่ง ได้ขึ้นไปตัดสายไฟบริเวณเสาไฟฟ้าบริเวณหน้า อาคารดีเอสไอ ทำให้บรรยากาศภายในอาคาร มีดสนิท เจ้าหน้าที่ดีเอสไออยู่ระหว่างตรวจสอบ อุปกรณ์จำเป็นที่ต้องใช้ไฟฟ้าโดยเบื้องต้น ดีเอสไอมีไฟสำรองใช้ชั่วคราวอยู่

○ **สิ้นอกขี้ไทยตึงเครียด**

สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นและสถานีโทรทัศน์บีบีซี ยังคงรายงานเกาะติดสถานการณ์การประท้วงขับไล่รัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่ 27 พ.ย. โดยสถานีโทรทัศน์บีบีซีรายงานว่า กลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลยังคงเดินขบวนใน กรุงเทพมหานครเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน พร้อมประกาศปิดกระทรวงต่าง ๆ เกือบทั่วประเทศ บอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะเข้าล้อมและปิดกระทรวง 14 แห่ง เพื่อที่จะหยุดการทำงานของรัฐบาล

เนื่องจากรัฐบาลชุดนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นพี่ชายของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน และต้องการนำคณะบุคคลที่ไม่ผ่านการเลือกตั้งขึ้นมาเป็นรัฐบาล

○ **“ศอ.รต.” เข้มสั่งห้ามพกอาวุธ**

เย็นวันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รต.) ได้ออกประกาศฉบับที่ 8 เรื่อง ห้าม นำอาวุธออกนอกเขตสถาน โดยการออก ประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปราม ระวัง ชัยยังและแก้ไข หรือบรรเทา เหตุการณ์ในพื้นที่ตามวาระหนึ่ง ให้เป็นไปด้วย ความสงบเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและควบคุมไม่ให้สถานการณ์ ขยายลุกลามจนเกิดความรุนแรงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รวมทั้งการบริหารราชการแผ่นดิน

โดยมีข้อกำหนดมีดังนี้ 1. ห้ามนำอาวุธ ออกนอกเขตสถานภายในเขตพื้นที่ที่ประกาศ กำหนด 2. ห้ามบุคคล หรือกลุ่มบุคคลนำอาวุธ สิ่งเทียมอาวุธ เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด สิ่ง ใดที่อาจนำมาใช้อย่างอาวุธ เช่น หมงส์ตึก ถูก เหล็ก ท่อนเหล็ก เครื่องซ็อตไฟฟ้า ดอกไม้เพลิง หรือสิ่งอื่นใดในทำนองเดียวกันที่สามารถ ดัดแปลงเป็นอาวุธ อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ ชีวิต ร่างกายของบุคคลใด รวมถึงเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน หรือทางราชการ เข้าไปในพื้นที่ 3. ให้ผู้อำนวยการรักษาความ มั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้อำนวยการ ศอ.รต. หรือผู้ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตร หรือเทียบเท่า เป็นผู้ดำเนินการตามประกาศนี้ โดยมีผลให้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

○ **ยึดเรียบศาลากลาง14จว.ได้**

ส่วนบรรยากาศในต่างจังหวัดผู้ชุมนุม เริ่มเข้าปิดล้อมสถานที่ราชการต่าง ๆ ในหลาย จังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ผู้ ชุมนุมได้เข้าปิดล้อมศาลากลางแล้วทุกจังหวัด ที่ จ.ตรัง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ชุมนุมได้บุกยึด พื้นที่ศาลากลางจังหวัดตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. ที่ ผ่านมา ที่ จ.ชุมพร มวลชนกว่า 5,000 คน รวม





หลัง 'มหาประชาชน' เส้นทาง 'สุเทพ' และ 'มือบนกหวีด'

ไม่ว่า "มวลมหาประชาชน" ที่มาร่วมชุมนุมเมื่อคืนวันที่ 24 พฤศจิกายน จะมีจำนวนตามที่แกนนำ "มือบนกหวีด" ประกาศย้ำแล้วย้ำอีก

หรือจะอยู่ในระดับที่สำนักข่าวระดับโลก ที่ผ่านการทำข่าวการชุมนุมของประชาชนมานักต่อนักอย่างทีซีเอ็นเอ็นประเมิน

ก็ยังคงถือว่าเป็นจำนวนมหาศาลอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

แต่นำติดตามว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราว

หรือจะเหนียวแน่นเป็นพลังของมวลมหาประชาชนที่ต่อเนื่อง

ไเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ร่วมชุมนุมในวันถัดมา เมื่อ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ตัดสินใจแยกมือเป็นดาวกระจาย 13 สาย และนำกำลังด้วยตนเองเดินเข้าไปในรั้วกระทรวงการคลัง

รวมทั้งการไป "เยี่ยมเยือน" สถานีโทรทัศน์หลายแห่ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือช่อง 3

ปริมาณผู้ร่วมการชุมนุมก็ลดลงมาเป็นเรือนหมื่น-ตามคำประกาศของแกนนำ หรือเรือนพัน-ตามการสังเกตของผู้ติดตามสถานการณ์

ที่น่าสนใจก็คือ ในการชุมนุมของมวลมหาประชาชนของนายสุเทพนั้น ภาพที่ปรากฏคือกว่าครึ่งหรือเกือบร้อยละ 70 เป็นผู้ร่วมชุมนุมจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แต่หลังจากการบุกเข้ายึดกระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณ กระทรวงการต่างประเทศ และกรมประชาสัมพันธ์

ร้อยละ 70 ของผู้ติดตามนายสุเทพหรือแกนนำมือบรายอื่นๆ เป็นพี่น้องประชาชนจากภาคใต้

เป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ

ซ้ดเจเนอรัลขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน เมื่อมือบทั้งหลายดำเนินการขัารอยเดิมด้วยการออกไป "ปิดล้อม" สถานที่ราชการต่างๆ ตามรายทาง

ไม่ว่าจะกระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงมหาดไทย

แต่ไม่ได้บุกเข้าไป

จะด้วยเหตุผลว่าเกรงจะมีหมายจับติดตามตัวมาเหมือนแกนนำมือบบางราย หรือเพราะกำลังพลมีไม่มากพอ

ไปจนกระทั่งถึง "ปฏิกิริยาด้านกลับ" ทั้งจากคนในพรรคเดียวกันอย่าง นายกรณ์

จาติกวณิช หรือ "ชนชั้นกลาง" ที่เคยเป็นแนวร่วมอีกจำนวนไม่น้อย ซึ่งแสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนกำลังไปยึดหรือปิดล้อมสถานที่ราชการ

ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังหรือที่อื่นๆ

ไต่ยุทธศาสตร์มือบนกหวีด ซึ่งนายสุเทพยกระดับไปถึงการจัดตั้ง "สภา-คณะกรรมการประชาชน" แล้ว ยังไม่เปลี่ยนแปลง

27 พ.ย. เฟซบุ๊ก Suthep Thaugsuban (สุเทพ เทือกสุบรรณ) โพสต์ข้อความว่า จะขอแรงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเป็นครั้ง

สุดท้าย ขอให้ออกกันมาตามสถานที่นัดหมาย





มติชน

ให้เยอะที่สุด เพื่อปิดฉากระบอบทักษิณ
ขณะที่ตนเองจะนำขบวนไปเยี่ยมน้อง
รัก ชวริต เพ็ญศิริ ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(ดีเอสไอ)

และจัดกำลังดาวกระจายไปอีก 14
กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากร
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาลังคมฯ
กระทรวงไอซีที กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการท่องเที่ยว กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงพลังงาน

รวมทั้งล่าสุด นายสุเทพประกาศที่ค้าง
พักแรมใหม่หน้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หลัง
จากพา “พี่น้องประชาชน” ร่อนเร่เปลี่ยน
ที่นอนมาแล้ว 2 รอบ จากราชดำเนิน มายัง
กระทรวงการคลัง

ในขณะที่ศาลอาญานุมัติหมายจับแกนนำ
มือบนกหวีดตามคำขอของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ไว้แล้ว

แม้จะยื่นคำร้องให้ยกเลิกหมายจับ ศาลก็
ไม่อนุมัติตาม

การบีบบังคับของเวลา ไม่ว่าจะด้วยคำ
ประกาศของตนเอง หรือด้วยเงื่อนไขทางคดี
ย่อมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการ
จัดการชุมนุมในครั้งนี้

ไม่ว่างานเลี้ยงโดยย่อต้องมีวันเลิกรา
ถ้าไม่สามารถทำให้มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นกับรัฐบาลหรือระบอบการปกครอง
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน

การชุมนุมจะยังคงเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่
หรือจะยังสามารถชักจูงให้ประชาชนเข้าร่วม
ในลักษณะ “มวลมหาประชาชน” ได้อีก
หรือไม่

ความเป็นจริงจากปริมาณ และ
บรรยากาศของการชุมนุมจะเป็นตัวบ่งชี้





มติชน

ออกโรงกาใจกั้กฤต 'เหตุจัน'ช่วย

ถก'ปฐ'-จ้อคย'มาร์ค-จารุพงศ' 'สุเทพ'บักหลัก'ศูนย์ราชการ' แดงระคณชุนนุมนใหญ่30พย.

'ปฐ'ยันใช้หลักสันติวิธีรับมือ ด้านผู้ชุมนุมแบ่ง
3 สายดาวกระจายบุกกระทรวง ชักชวนข้าราชการ
ร่วมชุมนุมไล่ระบอบทักษิณ 'สุเทพ'ลั่นไม่มีการ
เจรจากับ รบ. นำผู้ชุมนุมปักหลักศูนย์ราชการเปิด
เวทีใหม่ ลั่นเสรีจการกิจจึงเข้ามอบตัว

ปฐใช้หลักสันติวิธีอดทนรับมือ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุมงบประมาณ อาคารรัฐสภา 2 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมปลัดกระทรวงและหัวหน้าหน่วยราชการจากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ให้นโยบายโดยกล่าวให้กำลังใจการทำหน้าที่ของราชการโดยกล่าวว่า ขอให้กำลังใจกับทุกคน โดยเฉพาะบางกระทรวงที่ต้องเหนื่อยหน่อย เพราะขณะนี้ต้องหาสถานที่ทำงานนอกกระทรวง วันนี้ถือเป็นสถานการณ์ที่ต้องใช้ความอดทน และหลักสันติวิธีและความละมุนละม่อมในการแก้ไขปัญหา

เชื่อว่า การแก้ปัญหาโดยใช้หลักสันติวิธีจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด วันนี้จึงจำเป็นต้องหารือกันกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมบุกสถานที่ราชการ รวมถึงการเตรียมตัวรับมือผลกระทบรวมทั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยให้การช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานสามารถเดินหน้าไปได้

สั่งเตรียมสำรองข้อมูลสำคัญ

น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า ในส่วนของข้อกฎหมายมอบหมายให้นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และนายชูเกียรติ ทัศนชูศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้เป็นที่ปรึกษาในข้อกฎหมายต่างๆ ส่วนด้านความ





ของกลุ่มกรังด์ปรีซ์ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายนถึง 1 ธันวาคมนี้ เมื่อผู้ชุมนุมเดินทางเข้ามาถึงอาคาร ทางผู้จัดงานได้ทยอยเคลื่อนย้ายรถหรือออกจากพื้นที่ และเลื่อนการจัดงานไปอย่างไม่มีกำหนด หลังจากนั้นนายสุเทพได้กล่าวปราศรัยว่า ไม่บยเสียแหบ จึงขอพูดน้อย เนื่องจากเมื่อคืนไม่ได้นอน เพราะมีตำรวจนับหมื่นนายมารอจับ แต่เมื่อประชาชนทราบ ก็ช่วยสกัดไว้ สำหรับการเดินทางมาศูนย์ราชการครั้งนี้ เป็นการเดินเท้าทั้งหมด 17 กิโลเมตร ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ข้าราชการสามารถมาทำงานได้ แต่จะต้องขอตรวจบัตรข้าราชการ เพื่อสกัดตำรวจปลอมตัวเข้ามา ขอให้ตำรวจออกจากพื้นที่ เนื่องจากคืนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมจะมีปิกนิกที่ศูนย์ราชการอีกแห่ง จากนั้นจะไปชุมนุมที่ตึกศูนย์ราชการทุกตึก โดยเฉพาะเจาะจงที่ตึกเอสไอเท่านั้น ส่วนเวทีหลักยังอยู่ที่ราชดำเนิน รองลงมาคือ กระทรวงการคลัง และที่ศูนย์ราชการ

นายสุเทพกล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้ระบอบทักษิณยังอยู่ได้ เพราะ 1. สื่อมวลชนที่ยังไม่ เป็นสื่อของประชาชน เห็นแก่เงินทองรายได้ของบริษัท บิดเบือนข้อเท็จจริง เช่น จำนวน

ผู้ชุมนุม 2. ข้าราชการที่ยังไม่ตัดสินใจ ขอยกตัวอย่างข้าราชการกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ ที่บอกให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ายึด เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการโอนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ ส่วนจะเป็นงบส่วนใด หลังจากนั้นให้ดูว่า งบอะไรที่ใช่ไม่ได้ การยึดกระทรวงการคลังได้ เหมือนเป็นการตัดหน้าเลี้ยง

ยันไม่มีการเจรจาต่อรอง

นายสุเทพกล่าวเพิ่มเติมว่า จะไม่มีการเจรจาต่อรอง แม้นายกรัฐมนตรีจะมาต่อรอง ผมก็ไม่เจรจาด้วย ผมไม่ชอบนายกคนนี้ แม้จะบุบสกลาออก ก็ไม่เอา จนกว่าจะไม่มีระบอบทักษิณ การดำเนินการจะพยายามให้เสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ หากไม่สำเร็จ ก็จะทำต่อไป จนกว่าจะล้มระบอบทักษิณได้ จากนั้น จะตั้งสภาประชาชน และตั้งรัฐบาลจากประชาชน ให้ไทยมีระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะต้องวางระบบไม่ให้มีการทุจริต ปฏิรูปประเทศ เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ตำรวจต้องรับใช้ประชาชน ไม่ใช่รับใช้นักการเมือง

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายสุเทพจะกลับมาเล่นการเมืองอีกหรือไม่ นายสุเทพกล่าวว่า ตัดสินใจแล้วว่า จะทำเพื่อประชาชน และไม่เคียดเคี้ยวจะลืบทอดตำแหน่งให้ลูก ส่วนตำรวจจะจับ ตอนนี้นัดยังอยู่ หมดเรื่องปุง และได้ชัยชนะแล้ว จะไปมอบตัวอย่างไม่เท่า เพราะเป็นผู้ต้องหา และจะสู้คดีในประเทศ ไม่นี่ไปไหน

“ตอนนี้ผมไม่มีทางเลือก ถ้าไม่ชนะ ก็ตายในทัพบ ทุกวันนี้รู้สึกว่ ความสำเร็จใกล้เข้ามา รัฐบาลเริ่มมาต่อรอง แต่ผมไม่ต่อรอง” นายสุเทพกล่าว

ลั่นยึดได้แล้วเกือบครึ่งประเทศ

ต่อมาเวลาประมาณ 20.00 น. นายสุเทพได้ขึ้นเวทีปราศรัยว่า วันที่ 28 พฤศจิกายนจะหมดวาระสมัยประชุมสภา ผู้ชุมนุมที่ศูนย์ราชการจะไม่เคลื่อนไหวไปที่ไหน แต่จะสร้างเวทีปิกนิกที่นี้ บริเวณลานจอดรถตรงข้ามอาคารบี สามารถจุคนได้ 2 ล้านคน และจะยึดพื้นที่อาคารอื่นๆ ในศูนย์ราชการเพิ่มขึ้น โดยผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณถนนราชดำเนิน ต้องเดินหน้ายึดกระทรวงอื่นๆ ต่อไป

“รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายนเป็นต้นไปก็จะกลายเป็นง่อย แนวทางเราชัดเจนว่าทำให้รัฐบาลล้มเหลว โดยให้ข้าราชการร่วมชุมนุมกับประชาชน และในวันนี้มี 33 จังหวัดที่ประชาชนไปดำเนินกรยึดแล้ว ถือว่าเกือบครึ่งประเทศ ภาคเหนือคือจังหวัด พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ ภาคกลางจังหวัดอยุธยา อย่างทอง สระบุรี ลพบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ยึดได้หมดทั้ง 14 จังหวัด ภาคอีสานจังหวัดมหาสารคาม สุรินทร์ ขอนแก่น อุดรธานี ถือว่าเป็นพลังของประชาชนจริงๆ และเชื่อว่าฟุ้งนี้จะมีตามมาอีกหลายจังหวัด” นายสุเทพกล่าว

นายสุเทพกล่าวว่า ส่วนกระทรวงต่างๆ นั้นวันนี้ยึดได้แล้ว 9 กระทรวง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงอุตสาหกรรมรวมทั้งศูนย์ราชการด้วย ถือว่าครอบคลุ่หมดแล้ว ผมเสียใจอย่างเดียวที่กรมการศาลปกครองที่อยู่ในศูนย์ราชการไปด้วย





สภาศิษย์แจงขยายมือบ5เวที

ส่วนบรรยากาศการประชุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยช่วงเย็น นายสภาศิษย์ วงศ์หนองเคียว ขึ้นเวทีกล่าววาทอนันต์จากเดิมมีสองเวทีคือที่ราชดำเนินเป็นทัพใหญ่ ที่กระทรวงการคลังเป็นทัพหน้า แต่ตอนนี้เราได้ทัพหน้าเสริมอีกหนึ่งก็คือ เวทีศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีคุณสุเทพประจำการอยู่ ส่วนเวทีที่กระทรวงการคลังคุณสุเทพมอบให้คุณวิทยา แก้วภราดัย รักษาการฐานที่มั่นไว้ นอกจากนี้เรายังมีเวทีมิตรร่วมรบอีกคือ ทีมवानาของ กปท. และที่นางเลิ้ง ของ

กปท. รวมทั้งหมดเป็น 5 เวที เวทีราชดำเนินเป็นเสมือนควัวใหญ่ คอยสนับสนุนทุกกิจกรรมมวลชนที่อยู่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดยังคงมาสมทบที่เวทีราชดำเนินได้

กปท.เตรียมพร้อมช่วยสุเทพ

ที่เวทีชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย หรือ กปท. บริเวณแยกนางเลิ้ง นายนิธิธร ล้ำเหลือ ที่ปรึกษา กปท. ให้สัมภาษณ์กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจขออนุมัติหมายจับนายนิธิธรกับพวก รวม 4 คน ต่อศาลอาญาคาสนัดได้ส่วนคำร้อง ในวันที่ 2 ธันวาคม เวลา 13.30 น. ว่า ไร้ความจำเป็นต้องออกหมายจับ เพราะไม่ได้หลบหนีไปไหน เราต่อสู้ตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย หากเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับประชาชนไม่ว่าจุดใด หรือหากจับนายสุเทพ หรือสลายการชุมนุม กปท.จะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมเคลื่อนขบวนไปช่วยเหลือทันที ขณะนี้มวลชนเราพร้อมอยู่ที่ตั้งแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการประชุมของกลุ่ม กปท.ในช่วงค่ำผู้ชุมนุมทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรมฟังการปราศรัยของแกนนำจากบนเวที สลับกับการร้องรำทำเพลง บางส่วนยังนั่งพักผ่อนเก็บแรงไว้รอร่วมเคลื่อนขบวนใหญ่ นอกจากนี้กลุ่มกปท.ได้ติดตั้งลำโพงเพิ่มเติมอีก 1 จุด บริเวณแยกพาณิชยการ โดยหันลำโพงตรงไปทางทำเนียบรัฐบาล

ขอหมายจับแกนนำมือบเพิ่ม

พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษกศูนย์อำนวยความสะดวกรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รล.) สำนักงาน

ตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ศอ.รล.เปิดเผยว่า สถานการณ์การประชุมทั่วไปยังเรียบร้อยดี คณะพนักงานสอบสวน สน.พญาไท ได้รวบรวมพยานหลักฐาน และคำให้การของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ ขออนุมัติศาลออกหมายจับนายนิธิธร ล้ำเหลือ นายอุทัย ยอดมณี และนายรัชชชยุต ศรีโยอินศักดิ์ ชื้อหาร่วมกับบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายในเวลากลางคืน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 365 มั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 215 และ ทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 358 จากกรณีบุกยึดกระทรวงการต่างประเทศ

ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวน สน.บางซื่อ และ สน.สำราญราษฎร์ อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับ น.ส.อัญชลี ไพรีรักษ์ นายสำราญ รอดเพชร นายสภาศิษย์ วงศ์หนองเคียว กับพวก ในข้อหาทำให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน และให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 กรณีขึ้นเวทีปราศรัยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จะรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อขออนุมัติศาลขอถอนประกันตัว น.ส.อัญชลีและนายสำราญจากคดียึดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอีกส่วนหนึ่งด้วย ขอแจ้งเตือนประชาชนที่ร่วมบุกรุกยึดสถานที่ราชการต่างๆ จะต้องถูกดำเนินคดีในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะผู้ปล้ำปล้ำ ยั่ว จะมีความผิดมากขึ้นด้วย

โฆษก ศอ.รล.ยืนยันว่า ชาวสื่อเรื่องการใช้กำลังบุกเข้าจับกุมนายสุเทพ หรือใช้กำลังกีดขวางการประชุม ไม่เป็นความจริง หากนายสุเทพจะเข้ามามอบตัวตามกฎหมาย ตำรวจพร้อมรับสถานการณ์การประชุมวันนี้ ประเมินว่าจำนวนมวลชนยังคงตัว จุดที่มีผู้ชุมนุมมากที่สุดคือ บริเวณหน้าศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ จุดนี้กำลังติดตามสถานการณ์เนื่องจากผู้ชุมนุมจะปักหลักค้างคืน

นายยื่นคัดค้านทันที

ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พ.ต.ท.เทพพิทักษ์ แสงกล้า พนักงานสอบสวนผู้อำนวยการพิเศษ สน.พญาไท นำหลักฐานมายื่นคำร้องขอ



ศาลอนุมัติหมายจับ นายนิติธร นายอุทัย นาย
วิรัชชยุต หรืออมร ศรีโยธินศักดิ์ และนายพิชิต
ไชยมงคล โดย น.ส.พวงทิพย์ บุญสนอง ทนาย
ความผู้รับมอบอำนาจของนายนิติธร ล้ำเหลือ ที่
ปรึกษา คปท.ได้เดินทางมายื่นขอให้ศาลไต่สวน
คำร้องขอออกหมายจับของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

น.ส.พวงทิพย์กล่าวว่า เตรียมหลักฐานเพื่อ
แสดงหลักฐานให้ศาลเห็นว่า กลุ่ม คปท.มีเจตนา
เข้าไปเพื่อแสดงให้นานาประเทศ ปฏิเสธนิติ
สัมพันธ์กับรัฐบาล โดยข้าราชการในกระทรวงยัง
สามารถทำงานและเข้าออกได้ตามปกติ ไม่มีผู้
ชุมนุมคนใดเข้าไปในตึกอาคาร ไม่มีเจตนาทำลาย
ทรัพย์สิน ได้ทำความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
และเคลื่อนขบวนกลับไปบริเวณหน้าสนามม้า
นางเล็งทั้งหมดแล้ว ตำรวจควรออกหมายเรียก
ก่อนที่จะขอศาลออกหมายจับ

ต่อมาศาลพิจารณาคำร้องขอหมายจับแกนนำ
ของพนักงานสอบสวน สน.พญาไท และคำร้อง
คัดค้านของทนายความแล้ว มีคำสั่งให้นัดไต่สวน
คำร้องพยานหลักฐานทั้งสองฝ่าย ในวันที่ 2
ธันวาคม เวลา 13.30 น.

ศาลยกคำร้องหมายจับสุเทพ

นอกจากนี้ ที่ศาลอาญา นายเจษฎา อนุจาร์
ทนายความของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกน
นำการชุมนุมต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม และ
รัฐบาล พร้อมทีมทนายความ ยื่นคำร้องขอให้ศาล
อาญาพิจารณายกคำสั่งที่อนุมัติหมายจับนายสุเทพ
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา รวม 2 ข้อหา
ฐานฉ้อโกงตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และบุกรุกเข้าไป
ในอาคารสถานที่ราชการตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 215 และ 365 กรณีนำมวลชนปิด
ล้อมกระทรวงการคลัง

ต่อมาศาลพิจารณาคำร้องแล้วเห็นว่า คำสั่ง
ศาลที่ออกหมายจับนายสุเทพ ออกโดยชอบแล้ว
ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม จึงมีคำสั่ง
ยกคำร้อง

นายเจษฎากล่าวว่า เตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่ง
ของศาล ที่ไม่อนุญาตให้ไต่สวนคำร้อง เพื่อเพิก
ถอนหมายจับ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา
ประมาณ 09.00 น. ถ้าหากศาลยกคำร้องอุทธรณ์
ก็จะฎีกาคำสั่งต่อไป

นายถาวร เสนเนียม กล่าวยืนยันว่า ภาย
หลังถูกออกหมายจับ นายสุเทพ ก็ได้หลบหนี
ไปไหน ยังคงชุมนุมอยู่ตามปกติ หลังเสร็จสิ้น
ภารกิจแล้วนายสุเทพก็จะเข้ามาพบกับพนักงาน
สอบสวนแน่นอน

ศาลแพ่งกึ่งกคุ้มครองชั่วคราว

ที่ศาลแพ่งมีการอ่านคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
คดี ที่กระทรวงการคลัง เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นาย
สุเทพและแกนนำกลุ่มต่อต้านพระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรมและโค่นล้มระบอบทักษิณ เป็น
จำเลย เรื่องขับไล่ที่พร้อมเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน
536,986.30 บาท จากการกระทำละเมิดที่บุกเข้าไป
ในพื้นที่กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ สำนักงาน
ประมาณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรม
บัญชีกลาง โดยกระทรวงการคลังขอให้ศาลไต่สวน
ฉุกเฉินเพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ให้
จำเลยและมวลชนออกจากกระทรวงการคลังและ
หน่วยงานอื่นในบริเวณใกล้เคียง

ศาลพิจารณาคำฟ้องแล้วเห็นว่า ไม่มีเหตุ
สมควรเพียงพอที่จะนำวิธีการชั่วคราวตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
254 วรรคสอง ประกอบมาตรา 266 มาใช้ในคดี
นี้ จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

รองโฆษกยืนยันยังไม่จับสุเทพ

ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
ร.ท.หญิง สุนิสา เลิศศกคดี รองโฆษกประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาที่ บช.น. เพื่อ
แถลงข่าวร่วมกับ พล.ต.ต.ชยุต อนทริวิชัย รองผู้
บัญชาการตำรวจนครบาล (รอง ผบช.น.) กรณีมี
กระแสข่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำกำลังไปจับกุม
ตัวนายสุเทพ ร.ท.หญิง สุนิสา กล่าวว่า หลังจาก
ศาลอาญาอนุมัติหมายจับนายสุเทพ มีกระแสข่าว
ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งกำลังไปจับกุมตัวนายสุเทพ
นั้น รัฐบาลเป็นห่วงว่าประชาชนจะได้รับข้อมูล
ไม่ถูกต้อง จึงเดินทางมาสอบถามข้อเท็จจริงกับ
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผบช.น. และร่วมกับ
ทางตำรวจแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริง แม้ว่าศาลจะ
อนุมัติหมายจับนายสุเทพแล้วก็ตาม แต่ขณะนี้ยังไม่
มีการเข้าไปจับกุม เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิด
ผลกระทบกับประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ไปร่วมชุมนุม
ขณะมีสถานการณ์มีความประปรายและอ่อนไหว





มาก หากตำรวจบังคับใช้กฎหมายตอนนี้อาจนำไปสู่การปะทะกันระหว่างประชาชนกับตำรวจ

พล.ต.ต.ชยุตกล่าวว่า จะยังไม่นำกำลังไปจับกุมตัวมาดำเนินคดี เนื่องจากหมายจับมีอายุความ 10 ปี และตำรวจไม่มีนโยบายเข้าไปสลายการชุมนุม เน้นการเจรจาเป็นหลัก ส่วนการขออำนาจศาลออกหมายจับแกนนำกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน

ผบ.ตร.ยังไม่ใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า มันใจว่า พ.ร.บ.ความมั่นคงยังเอาอยู่ ควบคุมสถานการณ์ได้ แม้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะมีการคว่ำการกระจายไปยึดกระทรวงต่างๆ ยังไม่ต้องถึงกับจะต้องขอออกเป็น พ.ร.ก.ฉุกเฉินแต่อย่างใด จากการประเมินพบว่าตัวเลขของผู้ชุมนุมลดลงตามลำดับ ส่วนกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมมีการคว่ำการกระจายไปตามสถานที่ต่างๆ ตำรวจมีความพยายามอย่างยิ่งในการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการ

กระทบกระทั่งกัน ขณะเดียวกันตำรวจมีความเป็นห่วงเรื่องมือที่ 3 อาจเข้ามาสร้างความวุ่นวาย จึงยังคงวางกำลังสายตรวจและตั้งด่านความมั่นคงอย่างเข้มงวดในระยะนี้

ผบ.ตร.กล่าวต่อว่า สำหรับการจับกุมนายสุเทพนั้น ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย คงต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายก่อน ขณะเดียวกันการบุกคุกสถานที่ราชการและการขอคืนพื้นที่ ตำรวจจะเน้นปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย และจะใช้การเจรจาเป็นหลัก

มีอุปล้อมคร.ร้อยเอ็ดในบีม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้นเมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน ตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชนจาก จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 155 นาย พร้อมรถตู้ 14 คัน และรถสายตรวจ 2 คัน ถูกกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลปิดล้อมไว้ภายในบ้านเอสโซ่ ริมถนนพระราม 6 ส่วนหนึ่งได้นำเสื้อมาปูนอนพักข้างรถ และอีกส่วนหนึ่งได้นอนพักอยู่บนรถตู้ นั้น ทั้งนี้ การครของกลุ่มผู้ชุมนุมได้นำแผงเหล็กรถยนต์ มาขวางปิดถนนพระราม 6 ทั้งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่แยกกรมโยธาธิการและผังเมือง ไป

จนถึงทางขึ้นด่วนพระราม 6

พล.ต.ท.ชัยยะพล พลเยี่ยม รอง ผกก.ป. สภ.เกษตรพิสัย จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุกำลังทางขึ้นทางด่วน เพื่อเดินทางกลับร้อยเอ็ด แต่ไม่ทราบเส้นทางและหลงเข้ามาในเส้นทางถนนพระราม 6 บริเวณบีมเอสโซ่ เกิดเหตุผู้ชุมนุมปิดล้อมและปล่อยลมยางรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากเข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่จะเข้าสลายการชุมนุมและจับกุมนายสุเทพกระทั่งเวลา 07.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายนกลุ่มผู้ชุมนุมได้ยอมยุติการปิดล้อมและถอนกำลังออกไป โดยไม่มีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใด

ตร.แห่หาหมอกความดันขึ้น

จากกรณีผู้แฝงตัวเข้ามาบนถนนราชดำเนินก่อเหตุโยนระเบิดปิงปอง ใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชนบริเวณ ทก.สน.มัชวาน (ที่ทำการส่วนหน้าสะพานมัชวานรังสรรค์) ถึง 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน วันที่ 25 พฤศจิกายน และวันที่ 26 พฤศจิกายน ล่าสุด พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผบ.ช.น.สั่งการให้มีการนำตาข่ายลีด้า ผูกติดเสาไม้ไผ่ความสูง 5 เมตร เข้าไปติดตั้งเพิ่มเติมบริเวณตลอดแนวแบร์ริเออร์และรั้วลวดหนาม

ส่วนที่เดินที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนส่วนหน้า (ศปก.ตชช.สน.) ตรงข้ามประตูทางเข้ากระทรวงศึกษาธิการ มีเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาล สังเกต บช.ตชช.มาตั้งโต๊ะให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาอาการเจ็บป่วยให้ ตำรวจที่เดินทางมาเข้าเวรกองร้อยควบคุมฝูงชนในกรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยทั้งที่สังักัด บช.ตชช.

และสังักัดอื่นๆ ใกล้เคียงกันมาพบแพทย์ จำนวนกว่า 150 นาย เต็มพื้นที่เดินที่อำนวยความสะดวก ส่วนใหญ่ที่เจ็บป่วยจะมีอาการความดันสูง เป็นไข้หวัด เพราะตากฝน คออักเสบ ถูกรองเท้ากัดเท้า และโรคผิวหนัง

ระเบิดปิงปองป่วนรายวัน

เมื่อเวลา 18.45 น. ที่สะพานมัชวานรังสรรค์ พล.ต.ต.วัลลภ ประทุมเมือง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 ในฐานะผู้ควบคุมศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า กล่าวว่า มีเสียงระเบิดเกิดขึ้น 2 ครั้ง หลังแนวป้องกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลัง





มติชน

เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่เก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด หรือ อีโอดี เข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุเชิงสะพานมอญวังสระบุรี ฝั่งติดทำเนียบรัฐบาล เป็นศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาล พบว่า พบเศษพลาสติกสีดำ เหม่าดินปืน และโลหะ จำนวนหนึ่งตกอยู่ ใกล้กันมีรถยนต์กระบะติดทะเบียนตราโล่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รับความเสียหาย ไฟหน้ารถแตก ตัวถังมีรอยบุบเล็กน้อย คาดว่าเป็นระเบิดบึ่งบอง ตกอยู่ 2 แห่ง คือที่บริเวณรถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงาน และอีกจุดหนึ่งที่โคนต้นไม้ ใกล้กัน

จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่า ขณะเกิดเหตุมีคนร้ายเป็นกลุ่มวัยรุ่น ประมาณ 4-5 คน อยู่บริเวณเชิงสะพานมอญวังสระบุรี ฝั่งตรงข้ามขีว้างระเบิดดังกล่าว หลังจากนั้นได้วิ่งหลบหนีไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมด้านในเหตุการณ์เช่นนี้เกิดมาแล้วเช่นเดียวกับเมื่อคืนก่อนเวลาไล่เลี่ยกัน และเมื่อช่วงเย็นก่อนเกิดเหตุก็มีคนร้ายใช้หนังสติ๊กยิงนอตและลูกแก้วเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตลอด เชื่อว่าคนร้ายต้องการสร้างสถานการณ์ยั่วยุเจ้าหน้าที่ให้ตอบโต้

พล.ต.ต.วัลลภกล่าวต่อว่า ยืนยันว่า ไม่เคยคิดที่จะสลายการชุมนุม เนื่องจากผู้บังคับบัญชากำชับมาว่าให้ใช้ความอดทน ออกกลืน ถ้าหากจะมีการสลายการชุมนุมจริง ตนก็จะทำตามขั้นตอนการสลายการชุมนุมจากเบาไปหาหนัก ตามหลักสากล จึงขอให้ผู้ชุมนุมมั่นใจได้ว่าตำรวจจะไม่ใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมอย่างแน่นอน





มันคงจะมี พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี คอยดูแล ส่วนกระทรวงที่ยังไม่มีผลกระทบจากกลุ่มผู้ชุมนุม ขอให้เตรียมตัวและขอให้ทำซ้ำทุกหน่วยงานในการดูแลป้องกันสถานที่ราชการอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือปล่อยให้ใครมาบุกรุก โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญต่างๆ ต้องดูแลให้เกิดความรอบคอบ ระบบสาธารณูปโภค น้ำ ไฟ ระบบคอมพิวเตอร์ต้องสำรองข้อมูลต่างๆ ไว้ เชื่อว่าทุกกระทรวงต้องเตรียมพร้อมบันทึกฐานข้อมูล และกระทรวงไอซีทีก็พร้อมสนับสนุนประสานงานบูรณาการให้

ยันรบ.พร้อมสนับสนุนทุกหน่วย

น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า กระทรวงที่ต้องหาสถานที่สำรองนั้นขอให้พิจารณหาหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นสำนักงานชั่วคราว แต่ถ้าไม่มีขอให้กระทรวงการคลังประสานหาสถานที่ของกระทรวงการคลัง หรือกระทรวงอื่นๆ เพื่อใช้เป็นสถานที่ชั่วคราว

"ทุกหน่วยงานจะต้องช่วยดูแลทรัพย์สินของราชการและจะต้องทำงานในการดูแลพี่น้องประชาชนเหมือนเดิม ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตาม เพราะข้าราชการมีหน้าที่ที่ต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่ม จึงขอให้การทำงานทุกอย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด หากต้องการสนับสนุนใดๆ รัฐบาลพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้งานติดขัด" น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าว

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ให้แต่ละหน่วยงานชี้แจง โดยสำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานแรกที่รายงานโดยระบุว่า การบุกเข้าไปของกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการตัดน้ำตัดไฟในบางส่วน ข้าราชการไม่สามารถทำงานได้ โดยผู้บริหารส่วนใหญ่มาทำงานที่สภา ขณะนี้ได้ประสานกับข้าราชการในส่วนที่จำเป็น โดยข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ได้สำรองข้อมูลไว้ทั้งหมดแล้ว

ย้ำพ.ร.บ.มั่นคงป้องกันเหตุ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของกลุ่มผู้ชุมนุมยังคงเดินสายปิดทุกกระทรวงว่า วัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการประกาศขยายพื้นที่ พ.ร.บ.ความมั่นคง ต้องการประกาศเพื่อที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถทำงานได้ รวมทั้งการเข้าไปปกป้องสถานที่ราชการ สาธารณูปโภคต่างๆ รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.บ.มั่นคง ไม่ใช่ต้องการ

ทำร้ายประชาชน แต่อยากใช้วิธีสันติ รัฐบาลและตำรวจไม่มีอาวุธ ยืนยันว่าไม่มีการใช้ความรุนแรงกับประชาชน แต่อาจมีความเดือดร้อนบ้าง หากการชุมนุมยืดเยื้อ แต่ไม่อยากจะเห็นการใช้กำลังความรุนแรง

น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า ผู้ชุมนุมมีความเห็นต่างจากรัฐบาลก็ควรจะมานั่งคุยกัน ไม่เช่นนั้นข้อเสนอดังกล่าวของผู้ชุมนุมก็คงไม่นำไปสู่ผลของการปฏิบัติได้ รัฐบาลพร้อมให้ความร่วมมืออยู่แล้ว การปิดสถานที่ราชการจะทำให้ประชาชนทั้งประเทศเดือดร้อน และได้ย้ายไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยืนยันว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมตามที่ข่าวลือต่างๆ อย่างมากในขณะนี้

ขีดพ.ส่งสัญญาณเตือน

เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรีเข้าใจชื่อเรียกเรื่องการโค่นล้มระบอบทักษิณของฝ่ายผู้ชุมนุมหรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า "ดิฉันไม่เข้าใจค่ะ เรียนว่าระบอบทักษิณไม่เคยมี ความจริงแล้วมีแต่ระบอบประชาธิปไตย มีแต่การดำเนินการตามขั้นตอน วันนี้นักไม่เข้าใจก็มาคุยกันเถอะ"

เมื่อถามถึงกรณีที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำการชุมนุมประกาศจะไม่พูดคุยกับรัฐบาลและไม่ยอมรับอำนาจศาลในการออกหมายจับ น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า อย่างน้อยเราคงต้องมีการยึดกติกาในการทำงานร่วมกัน และอยากขอความเห็นใจในเรื่องการสร้างเชื่อมั่นให้กับประเทศที่วันนี้อยู่หลายๆ ประเทศเริ่มส่งสัญญาณเตือนการมาประเทศและความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน

เมื่อถามว่า พ.ร.บ.ความมั่นคงที่ประกาศใช้ขณะนี้ยังคงควบคุมสถานการณ์ได้หรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า วันนี้ยังไม่จำเป็นต้องนำกฎหมายอื่นมาใช้

ประชาชนไม่ประกาศม.พิเศษ

พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มวลชนที่ไปศาลากลางมีหลายจังหวัด ได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บัญชาการตำรวจภูธรได้มีการพูดคุยกันเข้าใจกันได้ และยังไม่มีการทำลายตัวบุคคลและทรัพย์สินของทางราชการแต่อย่างใด สามารถควบคุมสถานการณ์





ไว้ได้อยู่ อาจมีการละเมิดกฎหมาย ก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายไปแล้ว และได้มีหมายศาลออกมาแล้ว อยากฝากสื่อมวลชน ขอให้ได้สื่อประเด็นขอความร่วมมือแก่ผู้นำกรณียกย่องทำสิ่งที่ผิดอีกต่อไป

เมื่อถามว่าหน่วยราชการที่ถูกกลุ่มผู้ชุมนุมยึดพื้นที่ไปแล้วจะขอคืนมาอย่างไร พล.ต.อ.ประชา กล่าวว่า ขอฝากไปถึงนายสุเทพว่า ถ้ามีโอกาส มีจังหวะที่จะสามารถมาพูดคุยกันได้ ก็อยากจะพูดคุยมาหาทางยุติปัญหาของประเทศชาติร่วมกัน ขณะนี้ประสานไปยังนายสุเทพแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคำตอบกลับมา ตนก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคอีกหลายคนเพื่อจะสื่อไปถึงนายสุเทพ

เมื่อถามว่า หากมีการยกระดับการชุมนุมเข้ายึดกระทรวงหลายกระทรวงและศาลากลางจังหวัดในหลายจังหวัดกำลังตำรวจจะเพียงพอหรือไม่ พล.ต.อ.ประชา กล่าวว่า ยังอาศัยสถานที่สำรองอื่นใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ได้เตรียมสถานที่สำรองไว้แล้ว

เปิดสายด่วนปชช.แจ้ง 111

นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอความร่วมมือจากประชาชนอย่าเข้าร่วมกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย สำหรับผู้ที่ถูกหลอกให้เข้าไปแล้วก็ขอให้ออกมาเสีย สำหรับประชาชนที่จะต้องเดินทางไปติดต่อราชการแต่ไม่ได้รับความสะดวกสามารถประสานได้ทางหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1111

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การทำงานของข้าราชการในวันที่ 26 พฤศจิกายน การทำงานก็เข้าสู่ภาวะปกติ การทำงานในระยะสั้นสามารถดำเนินการได้ ทางกระทรวงการคลังแจ้งความดำเนินคดี และขอให้ศาลปกครอง พิจารณาว่า จะมีการคุ้มครองชั่วคราวให้ผู้เข้าไปอยู่ในสถานที่ราชการ ได้ส่งคืนสถานที่ราชการ ขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของศาล และทราบว่า นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก็เป็นห่วงในเรื่องนี้ จึงหวังว่า นายกรณ์ จะช่วยพูดจาทำความเข้าใจให้ดีขึ้น

ทูตจีนพบปะและใช้สันติแก้ไข

เวลา 09.30 น. วันเดียวกัน ที่รัฐสภา นายหญิง

ฟู ชูย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความห่วงใยในสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย นายวีระวัฒน์ เสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการพบปะว่า ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างไทย - จีนกำลังพัฒนาไปด้วยดี มีความร่วมมือกันหลายมิติ รวมทั้งโครงการโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมกันนั้นได้กล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ยึดมั่นในหลักสันติวิธีในการแก้ไขสถานการณ์ และฝ่ายจีนหวังให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยให้เกิดความสงบสุข และทำให้ประเทศไทยผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี

นอกจากเอกอัครราชทูตจีนที่ได้เข้าพบ นายกรัฐมนตรีแล้ว ประเทศหลายประเทศก็ได้แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และหวังว่าทุกฝ่ายจะใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขสถานการณ์ในขณะนี้ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย ได้ออกแถลงการณ์แสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้น หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง แก้ไขปัญหาโดยสันติ และยึดมั่นในหลักนิติธรรม โดยหวังว่าสถานการณ์จะได้รับการแก้ไขด้วยสันติวิธี ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้แสดงความขอบคุณสำหรับแถลงการณ์ดังกล่าว และได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของกระบวนการประชาธิปไตย ตลอดจนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาโดยสันติ

บึงเขื่อนโลกยอมรับบ.เลือกตั้ง

นายสุรพงษ์ ไตรวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า รัฐบาลดำเนินการอย่างถูกต้องแล้ว โดยมาจากการเลือกตั้งสังคมโลกต้องยอมรับ หากนายสุเทพคิดทำอะไรนอกเหนือจากรอบประชาธิปไตย สังคมโลกคงรับไม่ได้

เมื่อถามว่า ได้ทำความเข้าใจกับทูตประจำประเทศต่างๆ หรือไม่ นายสุรพงษ์กล่าวว่า ทูตประเทศต่างๆ เข้าใจ เพราะทุกๆ สถานทูตได้ส่งข้อมูลเข้ามาให้ตน ทุกคนยืนยันว่าอยากเห็นระบบประชาธิปไตย และไม่ให้การสนับสนุนการกระทำที่รุนแรง รวมถึงการยึดสถานที่ราชการต่างๆ ของกลุ่มผู้ชุมนุม เพราะเป็นการละเมิดสิทธิผู้





อื่น ขณะนี้มี 23 ประเทศแล้วที่ประกาศห้ามเข้าประเทศไทย ทั้งนี้ได้ส่งหนังสือแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศกลับไปเมืองหลวงของประเทศต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ทุกประเทศยอมรับได้กับสถานการณ์ในประเทศ

"ประเทศใหญ่ๆ อย่าง สหรัฐอเมริกา หรือี้อู้ออกมาพร้อมกับอังกฤษ ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของนายสุเทพไปบุกสถานที่ราชการ ส่วนจีนและออสเตรเลียก็แสดงความกังวลสถานการณ์ในไทย และนายฮอ นิมฮง รองนายกรัฐมนตรีและ รวม.ต่างประเทศ ก็มพูชา ได้ส่งสารมายืนยันว่าสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตย" นายสุรพงษ์กล่าว

ทูตจีนช่วยเป็นกาวใจกั้วักฤต

นายสุรพงษ์ ไตวัจักษณ์ชัยกุล แถลงถึงกรณีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ นำกลุ่มชุมนุมบุกศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และได้ตัดน้ำตัดไฟอาคาร ทำให้กรรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถูกตัดน้ำตัดไฟไปด้วย ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เสร็จในวันที่ 28 พฤศจิกายน แต่หากประชาชนต้องการทำหนังสือเดินทางหรือใช้บริการ ขอให้ไปที่สาขาบินเกิ้ล้า หรือบางนาก่อน กรรมการกงสุลแจ้งวัฒนะมีประชาชนมาใช้บริการ 3,000-4,000 คนต่อวัน ทางกลุ่มผู้ชุมนุมต้องเห็นใจคนเหล่านี้ด้วย

นายสุรพงษ์กล่าวด้วยว่า ในวันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 12.00 น. นายหญิง พู ชูย์ เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จะเดินทางไปพบกับนายจาร์พงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ที่ทำการ พท.เพื่อหารือและแสดงความเห็นห่วงเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ ประเทศจีนไม่ยอมให้ไทยเกิดความวุ่นวายอย่างไรก็ตาม นายหญิง พู ชูย์ มีกำหนดการจะพบกับนายอภิลิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้า ปชป. เช่นเดียวกัน

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. นายหญิง พู ชูย์ ได้เดินทางเข้าพบน.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่รัฐสภาอีกครั้งคาดว่าเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

อ้อยโพสดีค้านสภาพชช.

นายจตุรงค์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โพสดีข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว ชื่อ "Chaturon Chaisang" ว่า "สำหรับการเคลื่อนไหวนอกสภาที่ดูน่าตื่นเต้นเกินกว่าการอภิปรายไม่ว่างใจมากนั้นเป็นเรื่องเข้าใจได้เพราะการยึดกระทรวงต่างๆ พร้อมกันไม่ใช่เรื่องเล็ก หากทำสำเร็จก็จะสร้างความปั่นป่วนเสียหายต่อทางราชการและต่อบ้านเมืองอย่างมาก ยิ่งถ้ามีการยึดศาลากลางทั่วประเทศด้วยแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่ ส่วนการตั้งสภาประชาชนปฏิรูปการเมืองนั้นเป็นเรื่องที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้เพราะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ จะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการฉีกรัฐธรรมนูญนั่นเอง คำถามคือใคร

จะฉีกรัฐธรรมนูญ ที่บอกว่าปฏิวัติโดยประชาชนคืออย่างไร ตั้งสภาประชาชนขึ้นมาแล้วประกาศเหมือนคณะรัฐประหารเลยหรือ แล้วกองทัพกับผู้รักษากฎหมายอื่นๆจะว่าอย่างไร ศาลต่างๆ จะว่าอย่างไร หรือจะบอกว่านายสุเทพกับพวกเป็นรัฐาธิปัตย์ใหม่ ออกคำสั่งอะไรก็เป็นกฎหมายเหมือนคณะรัฐประหาร สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีกรมสมคบร่วมมือของอำนาจนอกระบบและผู้นำกองทัพเท่านั้น ความหมายของมันก็คือการรัฐประหารในรูปแบบใหม่นั้นเอง ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงสังคมไทยพร้อมจะรับหรือไม่ สังคมโลกจะรับหรือไม่"

บักตู้ออนอย่าใช้ความรุนแรง

พ.อ.วินัย สุวาริ รองโฆษกกองทัพบก (ทบ.) กล่าวถึงท่าทีของกองทัพบก ต่อสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ยังคงยืนยันที่จะทำเพื่อชาติบ้านเมือง และดูแลประชาชนทุกฝ่าย โดยไม่แบ่งแยก แต่ผบ.ทบ.ก็ห่วงใยในสถานการณ์ เพราะไม่ยอมให้เกิดการแตกแยกความสามัคคี และเป็นห่วงความปลอดภัยของประชาชน ไม่ยอมให้เกิดความรุนแรง ไม่ว่าจะโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่ หรือฝ่ายผู้ชุมนุมเอง โดยขอให้ทุกฝ่ายนึกถึงผลประโยชน์ของชาติ ขณะนี้ ทหารเองก็ทำงานในหน้าที่มากมาย เป็นงานหนักมากอยู่แล้ว ด้วยความอดทน เสียสละ ทั้งภารกิจการดูแลชายแดน และการแก้ปัญหาความไม่สงบใน





ภาคใต้ สำหรับเรื่องการเมือง กองทัพบกเพียงติดตามสถานการณ์อยู่ และพยายามวางบทบาทให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองมากที่สุด

มท.1จัดผู้ว่าป้องศาลากลาง

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การดูแลสถานการณ์ชุมนุมในขณะนี้รัฐบาลต้องขอร้องให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ปิดตัวและมีเจ้าหน้าที่ดูแลเฝ้าระวังหากต้องการเจรจาหรือยื่นหนังสือเรียกร้องก็ยินดีให้เข้ามา สำหรับสถานที่ราชการนั้นได้ทำหนังสือไปยังผู้ว่าราชการทุกจังหวัด โดยเฉพาะ 14 จังหวัด

ภาคใต้ กำลังเกิดปัญหาน้ำท่วม ที่เป็นห่วงมากคือจังหวัดตรัง สงขลา ชุมพร และสตูล หากปิดสถานที่เหล่านั้นไม่ให้ทำงาน เท่ากับทำร้ายประชาชนผู้ว่าสามารถใช้กฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก.) ได้ เพราะถือเป็นภัยพิบัติชนิดหนึ่งแต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์บ้านเมืองต่อไปด้วย

"ขอเตือนว่าหากยึดสถานที่ราชการ หรือทำลายทรัพย์สินทางราชการ จะผิดกฎหมายอาญามาตรา 115 และ 116 มีโทษติดคุก 7 ปี อายุความคดีคือ 10 ปี นี่ไม่ใช่ขู่และยังไม่มีความจำเป็นต้องเข้าไปจับวันนี้" นายจารุพงศ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงกลางวันที่ 27 พฤศจิกายน ใหญ่ใหญ่ สนั่น หงฮาวดี เจ้าหน้าที่อส. จาก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ที่มาปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในกระทรวงมหาดไทยในระหว่างที่มีการชุมนุม ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคส่วนตัวอย่างกะทันหัน ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้ช่วยนำส่งโรงพยาบาล แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้

เฉลิมย้াত্র.เจอสู่เทพจับได้

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำกลุ่มเครือข่ายประชาชนต่อต้านระบอบทักษิณ นำมวลชนไปปิดล้อมหน่วยราชการว่า นายสุเทพอาสาตรวจบ้านเมืองบ้านบ้าน ทำให้ 23 ประเทศทั่วโลกแสดงความไม่เห็นด้วย นายสุเทพไม่มีความชอบธรรมในการนำ

กลุ่มผู้ชุมนุม เพราะคนไหว้พระต้องจิตสงบ เป็นคนดี แต่นักลับพาพระขึ้นเวทีแล้วนั่งตำข้าวบ้านแล้วตำรวจก็มีพยานหลักฐานว่านายสุเทพออกคำสั่งให้บุกกรุกเข้าไปในกระทรวงการคลัง ดังนั้น การกระทำความผิดอยู่ที่นายสุเทพคนเดียว จึงมีการออกหมายจับ ดังนั้นหากตำรวจพบหน้า นายสุเทพก็จับได้ทันที ถ้าให้ตนประเมินตอนนี้คือ มีอบกับนายสุเทพจบ รัฐบาลอยู่ แล้ว ยังจะพาชาวบ้านเดือดร้อน ดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนกลับบ้านไปเถิด เพราะนายสุเทพไปไม่ไหวแล้ว

ข้อใจปะข.เร่งคดี310สว.-สส.

ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวว่า ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จึงเร่งเรื่องถอดถอน ส.ส. และ ส.ว.นัก ทั้งที่นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช.เองบอกว่าคดีค้างการพิจารณาของ ป.ป.ช.มีมากถึงกว่า 2 หมื่นคดี ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดยอมมีสิทธิให้ถ้อยคำชี้แจง คนทั้ง 310 คนคงต้องใช้เวลาในการพิจารณา แล้วจะเสร็จใน 3-7 วัน ตามที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าใจได้อย่างไร แต่อย่างไรก็ตามจำนายวิชาได้ดี เพราะสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิชาไม่เคยเข้าไปดูเรื่องข้อตั้งศาลเด็ก และก็ได้ก่อนมติ ป.ป.ช.มีสิทธิในการไต่สวนคดีนี้ แต่พรรคเพื่อไทยก็จะต่อสู้เรื่องข้อกฎหมาย คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรแต่ไม่ใช่เพราะเรื่องนี้ และนายวิชาเองก็บอกว่ามีเรื่องค้างอยู่ 2 หมื่นกว่าเรื่อง แล้วรีบไปหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนคนเขาก็จะนับหาได้

ส.ว.แถลงการณ์ยุติขัดแย้ง

ที่รัฐสภา ตัวแทนกลุ่ม ส.ว. นำโดย นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี ส.ว.สรรหา นางนฤมล ศิริวัฒน์ ส.ว.อุตรดิตถ์ นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง ส.ว.อุทัยธานี นายพีระ มานะทัตต์ ส.ว.ลำปาง ออกแถลงการณ์ข้อเรียกร้อง 4 ข้อ ในการยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย 1.ให้ประชาชนคนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ายใช้สติใช้วิจารณญาณ ในการตัดสินใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น คำนึงถึงข้อมูล ข้อเท็จจริง และเหตุผล โดยคำนึงถึงความสงบสุข ความมั่นคง และผลประโยชน์ของประเทศชาติ 2.ขอให้กลุ่มผู้ชุมนุม





ทุกฝ่ายเคารพสิทธิเสรีภาพ ของบุคคล ยุติการ ยั่วยุ และการกระทำใดๆ ที่เป็นการยั่วยุ ตลอดจน การใช้ความรุนแรง 3.ขอให้รัฐบาลดูแลความ สงบเรียบร้อยในการชุมนุมทุกฝ่าย เคารพสิทธิ ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และหลีกเลี่ยงการใช้ ความรุนแรง และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 4.ขอให้ทุกสถาบัน หน่วยงาน และองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตปราศจาก อคติ และผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง

แนะยุบสภาคืนอำนาจประชาชน.

นางนฤมลกล่าวว่า ขอให้ทุกฝ่ายเจรจา เพื่อแก้ไขปัญหา โดยรัฐบาลจะต้องเป็นผู้เริ่ม กระบวนการเจรจาว่าจะดำเนินการอย่างไร ใคร บ้างที่จะเป็นผู้เจรจา และเลือกผู้ที่สังคมเชื่อ ถือได้มาเป็นคนกลาง อยากให้กลุ่มผู้ชุมนุมคิด ไตร่ตรองว่าถ้าให้ประเทศหยุด ประชาชนจะได้ อะไร รวมถึงขอให้ทุกฝ่ายนึกถึงส่วนรวม

พล.ต.ท.พุทธนาทกล่าวว่า ตนอยากเรียกร้องให้ รัฐบาลยุบสภาเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ ตัดสินใจ มอบอำนาจคืนให้ประชาชน ตนขอสนับสนุนให้มีการเจรจาระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมและ รัฐบาล

เมื่อถามว่า กลุ่มผู้ชุมนุมยืนยันว่าแม้รัฐบาล จะยุบสภาก็ยังเดินหน้าต่อ เนื่องจากต้องการ โค่นล้มระบอบทักษิณ พล.ต.ท.พุทธนาทกล่าวว่า เชื่อว่าถ้าเป็นเช่นนั้นประชาชนจะรับไม่ได้ เพราะ การกระทำเช่นนั้นเป็นคดีอาชญากรรม ไม่ถูกต้อง ตามระบอบประชาธิปไตย เพราะต้องฟังเสียง ประชาชนส่วนใหญ่ หากทำลายระบบจะทำให้ สถานการณ์ยิ่งแย่ลง

พท.หวังคู่สัญญารัฐได้เงินซ้ำ

นายวรชัย เหมะ ส.ส.สมุทรปราการ นายเชิด ขัย คันติศิรินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสมคิด บาล ไธสง ส.ส.หนองคาย พรรคเพื่อไทย (พท.) แถลงที่ รัฐสภากรณีที่นายสุเทพประกาศยึดกระทรวงและ ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ นายสมคิดกล่าวว่า อยากบอกกับผู้ชุมนุมที่ราชดำเนินว่าจะประกาศ ยึดก็ยึดไป แต่การดำเนินการต่างๆ เหมือนเดิม ที่ มีความกังวลเรื่องเงินเดือนข้าราชการนั้น ไม่ต้อง กังวล เพราะเป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลางและ สำนักงบประมาณ ขอยืนยันว่าจะดำเนินการปกติ

แต่สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มนัก ธุรกิจที่ทำสัญญาจ้างกับรัฐไว้อาจจะดำเนินการ ลำบาก เพราะกรมบัญชีกลางกับสำนักงบประมาณ การดำเนินการเรื่องเอกสารไม่สะดวก

ปุดทหารเก่าหนุนก่อวินววย

นายวรชัยกล่าวว่า การที่นายสุเทพออกมาก ประกาศยึดกระทรวงต่างๆ เป็นการวางแผนที่มี นัยยะสำคัญ เพราะนายสุเทพต้องการล้มล้าง รัฐบาลด้วยวิธีที่ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะมีคนส่วนหนึ่งในกองทัพ ทหาร เก่าแก่เกษียณอายุแล้ว พยายามผลักดันคนใน กองทัพบางคนที่คุณกำลังอยู่เข้าร่วมกับนาย สุเทพ เพื่อวางแผนก่อความวินววยให้รัฐบาล ควบคุมไม่ได้ เพื่อก่อให้เกิดการปะทะกัน ระหว่างผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ ประชาชนบาดเจ็บ และจะยิงระเบิดเอ็ม 79 ที่เตรียมมา พอหลังจากเกิดเหตุการณ์ความ วินววยก็จะอ้างว่าตำรวจฆ่าประชาชน ทำร้าย ประชาชน เมื่อตำรวจคุมสถานการณ์ไม่ได้ทำให้ ทหารต้องออกมาควบคุมสถานการณ์

"ต้องยอมรับว่าผู้บัญชาการทหารทุกเหล่า ทပ် โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก รู้แล้วว่าการกระทำดัง

กล่าวไม่มีผลดีต่อประเทศชาติ และผมทราบว่า พล.อ.ประยุทธ์คงจะไม่ยอมให้ทหารกลุ่มดัง กล่าวใช้อำนาจตามอำเภอใจอย่างแน่นอน รวมไปถึงการยืนยันจากผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพด้วย เช่นกัน" นายวรชัยกล่าว และว่า ขณะนี้ทราบว่า มีกลุ่มนายทุนต่างชาติไม่พอใจรัฐบาลในเรื่อง โครงการรถไฟความเร็วสูงออกมาเป็นทุนให้การ ชุมชนประท้วงครั้งนี้

คู่เชื่อสถานการณ์ใกล้แตกหัก

ที่สนามราชมิ่งคลาภิพาสถาน ผู้สื่อข่าว รายงานว่า บรรยากาศการประชุมของกลุ่มแนวร่วม ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ยังคงมีประชาชนปักหลักชุมนุมอย่างต่อเนื่อง เป็นวันที่ 4 นางธิดา ดาวเรษฐ ประธาน นปช. และนายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำ นปช. ร่วมกัน แถลงข่าวถึงสถานการณ์การประชุม ทำหน้าที่ของกลุ่ม ตลอดจนการเคลื่อนไหวของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลใน ช่วงที่ผ่านมา





นางอริดา ดาวเรืองชู ประธาน นปช. กล่าว ว่า ขอเรียกร้องให้คนไทยมาร่วมกับคนเสื้อแดง และรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง รักษาระบอบ ประชาธิปไตยไว้ นปช.ขอเรียกร้องรัฐบาลว่า ถึง จุดที่รัฐบาลต้องเริ่มยกระดับในการดูแล แต่ไม่ใช่ การปราบปราม เพราะถ้ายินยอมให้คนอย่าง นายสุเทพและพันธมิตรทำกับบ้านเมืองแบบนี้ ก็ หมายความว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่เห็นแก่ประชาชนทั้ง ประเทศ เช่นกัน

ต่อจากนี้เราจะมีการนัดชุมนุมใหญ่ เป็นนัด พิเศษในวันที่ 30 พฤศจิกายน ให้นายสุเทพได้มี โอกาสในการเคลื่อนไหวเต็มที่ แล้วในวันที่ 30 พฤศจิกายน เราจะมาพิพากษานายสุเทพ เทือก สุบรรณ

นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำ นปช.กล่าว ว่า สถานการณ์ขณะนี้ใกล้แตกหักเต็มที่ นายสุ เทพเหมือนจนตรอก ต้องดิ้นรนให้ถึงที่สุด อ้างจะ โคนล้มระบอบทักษิณ อดอ้างความจงรักภักดี แต่ พฤติกรรมตรงกันข้าม ขอให้คนเสื้อแดงอดทนเชื่อ ว่าอาจจบลงใน 1-2 วัน คนเสื้อแดงจึงต้องระดม กันเข้ามาให้เร็วที่สุด เพื่อควบคุมสถานการณ์ การ จับนายสุเทพไม่ยาก นปช.จะไม่มีการเคลื่อนไปยัง จุดใด ถ้าจะเคลื่อนมีเหตุเดียวคือ การรัฐประหาร และตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร

นายจตุพรกล่าวว่า การนัดชุมนุมใหญ่ในวัน ที่ 30 พฤศจิกายนนี้ สืบเนื่องจากการที่นายสุ เทพได้เคยประกาศไว้ว่า วันที่ 30 จะเป็นวันปิด บัญชีกับรัฐบาล ดังนั้นจึงได้นัดชุมนุมใหญ่เพื่อ เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุด และจะมีการชุมนุม ต่อไปจนกว่านายสุเทพจะหยุดการชุมนุม ตอนนี้ หลายฝ่ายกำลังวิตกกับการกระจายของพรรค ประชาธิปัตย์ ขอให้อย่าตกใจ เพราะกลุ่มคนที่ได้ เข้าปิดล้อมสถานที่ราชการ ทำได้อีก 2 วัน เท่านั้น เพราะเสาร์-อาทิตย์เป็นวันหยุด

มือแบก3ขบวนปิดกระทรวง

ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศเวทีขับไล่ระบอบทักษิณ ยังคงมีผู้ ชุมนุมปักหลักค้างคืนในพื้นที่ปราศรัยรถเคลื่อน ขบวนดาวกระจายไปยังกระทรวงต่างๆ ที่แกน นำประกาศไว้

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย แกนนำหลักที่ เเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กล่าวว่า การเคลื่อน

ขบวนวันนี้ ต้องไปอย่างสงบ สันติ อิงสภา ปราศจากอาวุธ ถ้าไปถึงยังกระทรวงใด จะไปพูดคุยกับพี่น้องข้าราชการด้วยไมตรีจิต มอบธงชาติ

ดอกไม้ เพื่อให้นักข่าวชักชวนให้พวกเขาร่วมงาน กับพวกเรา แบ่งเป็น 3 ขบวน ขบวนแรกจะไป กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ต่อมาคือกระทรวง อุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวง พาณิชยกรรม และกระทรวงสาธารณสุข

สุเทพนำบุกศูนย์ราชการ

ขณะความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้ชุมนุมอีกกลุ่ม เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ นายถาวร เสนเนียม นำกลุ่มผู้ชุมนุมเกือบทั้งหมด ที่เคยชุมนุมอยู่บริเวณหน้ากระทรวงการคลังตั้ง ขบวนบริเวณถนนพระรามหก เดินเท้ามุ่งหน้าไป ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ รวมระยะทางกว่า 16 กิโลเมตร โดยนายถาวรประกาศแจ้งให้ผู้ชุมนุม ทราบว่าจะไปเยี่ยมเยียนนายอาทิตย์ เพิ่งดิษฐ์ อธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)

จากนั้นผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนออกจากถนน พระรามหกเลี้ยวซ้ายเข้าถนนประดิพัทธ์ และเลี้ยว ซวาเข้าถนนพลโยธินบริเวณสี่แยกสะพานควาย เดินผ่านตลาดจตุจักร ทำแยกลาดพร้าว และบาง ส่วนหยุดชุมนุมบริเวณหน้ากระทรวงพลังงาน ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีเจ้าหน้าที่กระทรวง พลังงาน สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) บางส่วน ร่วมเป่านกหวีดจากภายในรั้ว

มือบุกก.พลังงานตัดไฟเอ็นโก

ต่อมาเวลา 11.15 น. กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวน ปิดเส้นทางจลาจรถนนวิภาวดีรังสิตเส้นหลักทุก ช่องจราจร จนทำให้การจราจรบริเวณดังกล่าวเป็น อัมพาต ในระหว่างเดินทาง นายถาวรประกาศ แจ้งผู้ชุมนุมว่ากลางดึกของวันที่ 26 พฤศจิกายน พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี โทรมศัทพ์มาหาเพื่อเจรจาให้ยอมและล้มเลิก แต่ตน ไม่รับสาย พล.ต.อ.ประชาจึงโทร.หานายชวน หลีก ภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์เพื่อ ให้ติดต่อคนแทน ซึ่งนายชวนกล่าวกับ พล.ต.อ. ประชาว่า นายสุเทพต่อสู้เพื่อระบบประชาธิปไตย จะจับทำไม พล.ต.อ.ประชากล่าวไว้ ตนไม่รู้





อย่างไรก็ตาม นายการยังคงกล่าวอีกว่า พล.ตท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ได้วางแผนจับนายสุเทพที่ติเอสไอไว้แล้ว แต่จะไม่มียอมเพราะนายสุเทพเป็นกำลังสำคัญของผู้ชุมนุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. ผู้ชุมนุม กปท. และกองทัพอธรรมได้ตัดไฟอาคารเอ็นโก้และ ปตท. แต่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมไฟฟ้าสำรองทำให้ภายในอาคารมีไฟสว่างบางจุด แต่โดยรวมค่อนข้างมืด ทั้งนี้ทางกระทรวงพลังงาน ปตท. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ประกาศหยุดงาน 1 วัน ในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต่อมากลุ่มผู้ชุมนุมได้สลายการชุมนุมหน้ากระทรวงพลังงานเมื่อเวลาประมาณ 21.30 น.

ตร.2กองร้อยคุมเข้มก.แรงงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมส่วนหนึ่ง นำโดยนายอิสสระ สมชัย อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้แยกไปที่กระทรวงแรงงาน ทำให้การจราจรด้านหน้ากระทรวงแรงงานต้องปิดไปโดยปริยาย ขณะที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ไม่ได้เดินทางเข้ามาที่กระทรวงแรงงานท่ามกลางข่าวลือว่าอาการป่วยทางสมองกำเริบ เข้าห้องไอซียู โรงพยาบาล (รพ.) รามาธิบดี ในขณะที่คนใกล้ชิดชิตปฎิเสธข่าวดังกล่าว ต่อมานายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และนายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นตัวแทนข้าราชการออกไปเจรจากับนายอิสสระ จากนั้นนายอิสสระได้ประกาศกับผู้ชุมนุมว่าได้รับชนะแล้ว และบอกให้ผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ต่อ

ข้าราชการพม.ต้อนรับมือ

ที่กระทรวง พม. นายณัฐพล ทีปสุวรรณ อดีตร. ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ นำมวลชนจำนวนเกือบ 1,000 คนเดินทางมาปราศรัยและขอเสียงสนับสนุนจากข้าราชการประจำกระทรวง หน้าอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมี

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลงมาให้การต้อนรับ พร้อมรับนกหวีดยักษ์จาก นายณัฐพล

นายณัฐพลกล่าวปราศรัยว่า ในการเดินทางมาครั้งนี้เพื่ออยากจะขอให้ข้าราชการทุกคนได้ร่วมเดินทางต่อต้านระบอบทักษิณไปพร้อมกับพวกตน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยายภาคการชุมนุมเป็นไปอย่างสงบ มีข้าราชการประจำกระทรวงจำนวนหนึ่งลงจากอาคารมาต้อนรับ ส่วนนางปริญา หงสกุล รว.พม. ติดภารกิจงานสัมมนา 40 ปีการเคหะแห่งชาติ และเดินทางต่อไปปฏิบัติภารกิจที่ จ.ชลบุรี ทั้งนี้

ทูตเบลเยียมติดอยู่ในพณ.

ที่กระทรวงพาณิชย์ มีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาหน้ากระทรวง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดประตูห้ามเข้า-ออก แม้จะมีการประกาศให้ข้าราชการและผู้ติดตามได้เดินทางออกจากกระทรวงพาณิชย์ แต่ก็ไมอาจนำรถยนต์ออกไปได้ หนึ่งในนั้น คือเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย ที่เข้ามาประชุมกับหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงพาณิชย์ ในระหว่างเตรียมเจรจาเอกสารสิทธิทางการทูตนำรถยนต์ออกจากกระทรวงพาณิชย์ แต่ยังไม่ทันได้เจรจา มือบได้เคลื่อนออกไปก่อน ทำให้รถยนต์เข้าออกได้ตามปกติ โดยรถเอกอัครราชทูตเบลเยียมได้เก็บของประจำชาติเบลเยียมที่ติดริมกระถางรถยนต์ออกด้วย

เจ้าหน้าที่สธ.ร่วมเป่านกหวีด

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีข้าราชการเจ้าหน้าที่ประจำกระทรวงสาธารณสุข ททยอยออกมารวมตัวกันประมาณ 100 คน บริเวณหน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนพลของกลุ่มผู้ชุมนุม นำโดยนายถนอม อ่อนเกตุพล อดีตร.โฆษก กทม. เคลื่อนขบวนมาจากกระทรวงพาณิชย์ มีมวลชนจากกลุ่มผู้ชุมนุม กลุ่มข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สธ. และเครือข่ายผู้ป่วยต่างๆ เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ สมทบรวมกว่า 1,000 คน ได้ร่วมกันเป่านกหวีด หลังจากนั้น กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมดได้แยกย้ายกันออกจากกระทรวง

บุกวธ.-กระทรวงวิทย์

ที่อาคารนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี สถาน





ที่ตั้งกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กลุ่มผู้ชุมนุมราว 500 คน ทอยหินทางมารวมตัว เพื่อเชิญชวนข้าราชการเจ้าหน้าที่หยุดทำงาน ต่อมาเจ้าของอาคารอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อกับราชการ และหน่วยงานเอกชนที่เช่าอาคารผู้ชุมนุมก็ยอมเปิดทางให้ หลังจากนั้น ได้ห้ามบุคคลภายนอกเข้า-ออกกระทรวง

เช่นเดียวกับที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กลุ่มมวลชน นำโดยนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้มากดดันเรียกร้องให้ผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หยุดงานเพื่อร่วมชุมนุมประท้วงรัฐบาล โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มาเป็นตัวแทนกระทรวง กล่าวว่า วท. ได้ให้เจ้าหน้าที่และข้าราชการสามารถหยุดงานไปร่วมชุมนุมได้ ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยไม่มีความผิด ทำให้กลุ่มมวลชนพอใจและเดินทางกลับ

จับโรคจิตแอบถ่ายสาวที่ก.อุตสาหกรรม

ส่วนที่กระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ได้บุกขึ้นบนตึก โดยนายพุทธิพงษ์ได้เดินทางมามอบธงชาติให้นายพลุ โสหารชุน รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพุทธิพงษ์ได้ขอความร่วมมือให้ผู้บริหารข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยไม่มีความผิดจากนั้นนายพลุได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม หลังจากนั้นนายพลุแจ้งว่า ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมมีมติให้ข้าราชการกลับบ้านได้ทันที หลังจากนั้น กลุ่มผู้ชุมนุมได้แยกย้ายออกนอกกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเดินทางไปพื้นที่อื่นต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างมีการชุมนุมในกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกลุ่มผู้ชุมนุมจับกุมชายคนหนึ่ง ทราบชื่อภายหลังว่า นายมนัส บุตรพรหม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญงานสำนักงานสาธารณสุข จ.หนองบัวลำภู เนื่องจากชายดังกล่าวถือกล้องวิดีโอ และมีพฤติกรรมไม่ชอบมาพากล จึงได้ขอตรวจสภาพในกล้องวิดีโอ และพบว่านายมนัส ได้แอบถ่ายหน้าอก และได้กระโปรงหญิงสาวหลายคนคลิบมาก จึงได้ส่ง

ให้ตำรวจ สน.พญาไท ดำเนินคดีต่อไป

ฮั้วรถล้งย้ายเอกสารหนีมือ

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถนนแจ้งวัฒนะ มีกลุ่มมวลชนมารวมตัวรอกันหน้าตั้งแต่ช่วงเช้า โดยแหวกแนวรั้วเหล็กกันของดีเอสไอเข้ามานั่งชุมนุมขับไล่ นายฮั้วรถ พึงคิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ บริเวณลานจอดรถหน้าดีเอสไอ โดย รบภ.และเจ้าหน้าที่สำนักปฏิบัติการพิเศษ ยอมถอยร่นเข้ามาตั้งแนวป้องกันอยู่ภายในตัวอาคาร และนำโซ่มาล็อกประตูป้องกันไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้ามาภายในอาคาร สำหรับนายฮั้วรถไม่ได้เข้ามาทำงานที่ดีเอสไอ แต่เดินทางไปทำงานที่สภาผู้แทนราษฎร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดไฟดับทั้งอาคารจากการตรวจสอบพบว่าผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งขึ้นไปตัดสายไฟบริเวณเสาไฟริมถนนหน้าดีเอสไอ ทำให้ภายในอาคารมืดสนิท เบื้องต้นดีเอสไอมีไฟสำรองใช้ชั่วคราวอยู่ ต่อมากลุ่มผู้ชุมนุมได้ประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนไปสมทบกับกลุ่มนายสุเทพ ที่อาคารบี ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ

โดยก่อนหน้านั้นนายฮั้วรถ พึงคิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ กล่าวว่า มอบหมายให้ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง ผบ.สำนักปฏิบัติการคดีพิเศษ เป็นตัวแทนเจรจากับผู้ชุมนุม หากการเจรจาไม่สำเร็จดีเอสไอจะยอมเคลื่อนย้ายข้าราชการออกจากที่ตั้งให้ไปทำงานที่อื่น ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปิดล็อกคลังอาวุธ สถานที่เก็บของกลางและอุปกรณ์สำคัญต่างๆ อย่างแน่นหนา พร้อมสั่งให้สำนักคดีต่างๆ เก็บเอกสารสำนวนคดีสำคัญเพื่อขนย้ายออกนอกสำนักงานโดยเร็วที่สุด ยืนยันดีเอสไอจะไม่ปะทะกับผู้ชุมนุมแน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฮั้วรถได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดีเอสไอผู้หญิงกลับบ้าน เหลือเพียงเจ้าหน้าที่ผู้ชายและชุดปฏิบัติการพิเศษ รักษาการณ์ภายในอาคาร

สุเทพยันปักหลักศูนย์ราชการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุเทพ ได้นำกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนพลจากกระทรวงการคลังมาตั้งยังศูนย์ราชการ เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. ภายในอาคารบี มีงานแสดงดนตรี ออกได้ อิมพอร์ต เอ็กซ์ป





‘ทับลาน โมเดล’ เดินหน้าฟื้น 434 คดี แนวโน้มน่า ‘รุกป่า’ ทั่วประเทศลดลง

กรม อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำรายงานสถิติคดีเกี่ยวกับการป่าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 55-30 ก.ย. 56 มีผลคดีรวมทั้งสิ้น 5,207 คดี ผู้ต้องหารวม 2,874 ราย คดีเป็นมูลค่าความเสียหายรวมทั้งหมวกกว่า 1,864,089,562 บาท แบ่งเป็นคดีบุกรุกป่า 1,900 คดี รวมพื้นที่ที่ตรวจยึดได้กว่า 19,108 ไร่ คดีทำไม้และของป่า 2,065 คดี ในจำนวนนี้เป็นคดีไม้พะยุง 1,432 คดี ตรวจยึดไม้พะยุงก่อนได้ 9,185 ท่อน พะยุงแปรรูป 6,732 แผ่น คดีเป็นปริมาณรวม 1007.26 ลบ.ม.

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานฯ ให้สัมภาษณ์กับข่าวเคลนิวิสต์ว่า ช่วงปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ เห็นได้จากสถิติคดีที่ลดลงจากปีที่แล้ว อาจจะเป็นผลจากการเกรงกลัวความผิดของผู้ที่คิดจะดำเนินการรุกป่า แต่ส่วนหนึ่งเนื่องจากในปีก่อนหน้านี้นี้ กรมอุทยานฯ ได้ดำเนินคดีในเรื่องการบุกรุกพื้นที่เขตอุทยานฯ ไปมากแล้ว ทั้งในพื้นที่ อุทยานฯ ทับลาน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี และ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รวมทั้งพื้นที่อื่น ๆ คดีการบุกรุกพื้นที่จึงเริ่มน้อยลง แต่ ในคดีการลักลอบตัดไม้พะยุง ยังคงมีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นทั้งจำนวนคดีและผู้ต้องหา คือ จำนวน 1,432 คดี จากปีที่แล้ว 1,191 คดี เป็นเพราะไม้พะยุงมีราคาเพิ่มสูงขึ้น

จากข้อมูลนี้ นายธีรภัทร เปิดเผย

ออกมา แสดงให้เห็นว่า “ทับลาน โมเดล” ที่ทีมข่าวเคลนิวิสต์เป็นผู้เปิดประเด็น และเกาะติดการทำงานของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ทับลาน มาเป็นเวลากว่า 2 ปี มีผลทำให้ปัญหาการบุกรุกป่าในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศลดน้อยลงไปด้วย

เนื่องจากปัญหาที่อุทยานฯ ทับลาน เป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศและเรื้อรังมานาน เพราะมีผู้กระทำความผิดเป็นนายทุน ผู้มีอิทธิพล นักการเมือง ข้าราชการ ฯลฯ เข้ามาบุกรุกพื้นที่จำนวนมาก ลำพังเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ทับลาน รับมือไม่ไหวอย่างแน่นอน

แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าแก้ปัญหาที่อุทยานฯ ทับลานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่อื่น ๆ จะกลายเป็นเรื่องง่ายทันที!

ก่อนหน้านั้น นายดำรงศ พิเศษ อดีตอธิบดีกรมอุทยานฯ รวมทั้ง นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานฯ ทับลาน และ นายนุวรรต สีลาหตะ อดีตผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯ ทับลาน (ปัจจุบันเป็นหัวหน้าอุทยานฯ ปางสีดา จ.สระแก้ว) ได้ใช้กฎหมายความเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ตามมาตราการ “ทับลาน โมเดล” ทขอยดำเนินคดีบรรดานายทุนที่บุกรุกเขตอุทยานฯ ทับลาน เข้ามาสร้างรีสอร์ท บ้านพักตากอากาศ และสวนเกษตร กันอย่างจริงจัง เหมือนเป็นการทุบหม้อข้าวของนายทุน รวมทั้งนักการเมืองท้องถิ่น และนักการเมืองระดับชาติหลายคน ที่มีผลประโยชน์จากการเป็นนายหน้าซื้อ-ขายที่ดินในเขตอุทยานฯ ทับลาน รวมทั้งธุรกิจถมดิน และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ต่างได้รับผลกระทบกันอย่างทั่วหน้า

ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ได้มี



การจับกุม ค่าเงินคดีกับผู้กระทำความผิดบุกรุก เขตพื้นที่อุทยานฯ ทับลานไปแล้ว จำนวน 434 คดี เป็นคดีที่เกิดขึ้นในท้องที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โดยในจำนวนนี้มีเรือถอนไปในอุทยานตำรวจแล้ว กว่า 20 คดี (สิ่งปลูกสร้างกว่า 20 หลัง) ส่วนคดีที่เหลือส่วนใหญ่ยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน (ตำรวจ) รวมทั้งหัวหน้าพนักงานสอบสวน (นายอำเภอ) และในชั้นศาลต่าง ๆ ทั้งศาลอาญา ศาลแพ่ง และศาลปกครอง

กระทั่ง นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี เข้ามารับตำแหน่ง รว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้มีการเดินทางลงพื้นที่อุทยานฯ ทับลาน 2 ครั้ง เป็นประธานในการเรือถอนบ้านพักตากอากาศ และบ้านพักคนงาน ที่บุกรุกเขตอุทยานฯ ทับลาน ซึ่งคดีสิ้นสุดแล้ว จำนวน 15 หลัง ไม่มียกเว้นบ้านพักตากอากาศหลังใหญ่มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ของนักการเมืองท้องถิ่นคนดังก็ถูกรื้อไปแล้วบางส่วน

นายวิเชษฐ์ ยืนยันหนักแน่นว่า จะดำเนินการเรือถอนผู้บุกรุกต่อไปให้หมด 434 คดี เพื่อขอคืนทรัพยากรธรรมชาติให้กับแผ่นดิน เพื่อนำพื้นที่มาปลูกไม้พะยูง และปลูกพืชท้องถิ่นที่เป็นอาหารของสัตว์ป่า พร้อมทั้งปรับปรุงระบบนิเวศให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

ทางด้าน นายเทวินทร์ หัวหน้าอุทยานฯ ทับลาน กล่าวว่าหลังจากมีการจับกุมและเรือถอนรีสอร์ท-บ้านพักกันอย่างจริงจังในช่วงกว่า 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานฯ

ทับลานหมดไปทันที ปัจจุบันใครจะซื้อที่ดินใน อ.นาดี และ อ.วังน้ำเขียว มักจะคิดต่อสอบถามมายังเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ทับลาน เพื่อให้ช่วยไปตรวจสอบพิกัดที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานฯ ทับลานหรือไม่ เพื่อจะได้ไม่ถูกหลอกหลวงให้เข้ามาซื้อที่ดินในเขต

อุทยานฯ ทับลาน เหมือนช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา สำหรับการเรือถอนรีสอร์ท-บ้านพักตากอากาศนั้น คนในฐานะผู้ดูแลพื้นที่จะทยอยนำกรณีผู้บุกรุกที่คดีสิ้นสุดแล้ว เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการถาวรและเร่งรัดการดำเนินคดี และการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ที่มี นายวิจารณ์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และ นายนิพนธ์ โชติบาล รองอธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นเลขาฯ เพื่อพิจารณาให้การเรือถอนมีความรอบคอบมากขึ้น

“ปัจจุบันแม้ได้มีการเรือถอนผู้บุกรุกเขตอุทยานฯ ทับลาน ทางฝั่ง อ.นาดี ไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ เหลือแต่ทางฝั่ง อ.วังน้ำเขียว ซึ่งจะต้องทยอยเรือถอนอีกจำนวนมาก รวมทั้งคดีที่ยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนก็ยังคงค้างอยู่อีกมากเช่นกัน” นายเทวินทร์ กล่าววันนี้ “ทับลาน โมเดล” กำลังเดินหน้าทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติและผืนป่าให้กลับคืนสู่อุทยานฯ ทับลานต่อไป ยังเหลือแต่ผืนป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่รอบอุทยานฯ ทับลาน โดยเฉพาะใน อ.วังน้ำเขียว ที่ยังมีผู้บุกรุกอีกจำนวนมาก และคดีที่มีการจับกุมไปแล้วยังไม่มีความคืบหน้า

แม้กระทั่งการบุกรุกพื้นที่อุทยานฯ เขาใหญ่ ทางด้าน อ.ประจันตคาม อ.ปราจีนบุรี มีทั้งการบุกรุกเพื่อออกโฉนด 22 แปลง ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รับเป็นคดีพิเศษไปแล้วตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2555 และสังคมกำลังเฝ้ารอว่าคดีนี้จะออกหัวออกก้อย จะเอาผิด “ตัวการใหญ่” ได้หรือไม่? โดยเฉพาะแปลงใหญ่ที่มีการสร้างรีสอร์ททิวทัศน์น้ำตกใน อ.ประจันตคาม เรื่องนี้ยังค่อนข้างเงิบผืดปกติ คงต้องฝากให้นายวิเชษฐ์ รัฐมนตรีหนุ่มไฟแรง ลงไปตรวจ





สอบพื้นที่ด้วยตนเอง เพื่อเดินหน้าสะพาน
ปัญหาการรุกพื้นที่อุทยานฯ ให้เป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น!!

กัมย่าวเฉพาะกิจ : รายงาน

เสริมการกักอุทยานฯ

ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
กำลังเตรียมจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการการศึกษา
การใช้อากาศยานไร้คนขับ เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ โดยเป็นหน่วยงานในกรม
อุทยานฯ และมีหน่วยงานปฏิบัติการในระดับ
พื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ได้

ดำเนินการศึกษาวิจัยเบื้องต้นอยู่แล้ว และได้
นำมาใช้ในการกิจของกรมอุทยานฯ หลายอย่าง
ในช่วงที่ผ่านมาทั้งเรื่องการ รุกพื้นที่และ
สำรวจช้างป่า เป็นต้น โดยการจัดตั้งศูนย์ฯ
ครั้งนี้เบื้องต้นได้มีการเสนอของบประมาณ 5
ล้านบาท เพื่อจัดตั้งหน่วยศึกษาวิจัยอากาศยาน



ไร้คนขับฯ รวมทั้งศึกษาประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าในการดำเนินการในอุปกรณณ์นี้มา
ใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และเตรียมอากาศยานไร้คนขับฯ ของ
กรมอุทยานฯ มาเป็นแสดงและให้นาย
วิเชษฐ์ เกษมทองศรี รวบรวมทรัพยากร
ธรรมชาติ เปิดตัวโครงการในวันที่
30 พ.ย.นี้ ที่อุทยานฯ เขาใหญ่ จ.นคร
ราชสีมา.





เกษตรวิสัย



กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เลขที่ 120 ม.3 อาคาร A แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210



ไทยธรรม

เลขที่ ๑ วิภาวดีฯ

"ฟิล์มมรดก"

จิวเวลรีปลอม

วันก่อนนายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร้องทุกข์ต่อนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ ให้ดำเนินคดีกับร้านจำหน่ายจิวเวลรีในข้อหาฉ้อโกงนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ด้วยการหลอกลวงขายจิวเวลรีไม่ได้คุณภาพสอดคล้องกับราคาหรือขายของปลอม

ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ถูกหลอกซื้อจิวเวลรีไม่มาเที่ยวเมืองไทยอีก ทั้งยังโพสต์ข้อความในสื่อออนไลน์สร้างความเสียหายให้การท่องเที่ยวไทย

มูลค่าไม่ต่ำกว่าแสนล้าน!

ที่ผ่านมาจิวเวลรีของไทยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีมูลค่าซื้อขายปีละ 200,000-300,000 ล้านบาท

ในจำนวนนี้มีไม่น้อยต้องผิดหวังกับสินค้าที่ซื้อไป มีผู้ร้องทุกข์ไปที่ทำเนียบรัฐบาลแล้ว 20-30 ราย

นายธาริตยืนยันว่า การขายจิวเวลรีไม่ได้คุณภาพเป็นความผิดฐานฉ้อโกงและเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน ดีเอสไอมีอำนาจยึดทรัพย์

ดีเอสไอจะไปตั้งศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามการหลอกลวงนักท่องเที่ยวที่กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการขายจิวเวลรีไม่ได้คุณภาพ

จะจัดชุดลงพื้นที่ต่อชื่อตามบริษัทและร้านจิวเวลรีที่เป็นเป้าหมายของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ใน กทม.ประมาณ 20 แห่ง

จากนั้นก็ออกไปตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ภูเก็ต พัทยา และเกาะสมุย

คาดโทษเอาไว้ด้วยว่าจะเอาไปถึง ไกด์ แท็กซี่ หรือตุ๊กตุ๊ก ที่พานักท่องเที่ยวไปให้ร้านค้าเหล่านี้ต้มตุ๋น ฐานะเป็นผู้สนับสนุน

การปราบปรามร้านจิวเวลรีต้มตุ๋นนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่น่า





ไทยชนะ

สนับสนุนและควรทำมาตั้งนานแล้ว และทำอย่างจริงจังเด็ดขาด
เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวไม่มาเที่ยวเมืองไทยก็กระทบไปถึงธุรกิจ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เสียหายลุกลามไปทั่ว

รู้กันอยู่ว่าจิวเวลรี่เป็นธุรกิจที่ได้กำไรดี ขายของแท้ก็ได้กำไร
มากมายอยู่แล้ว กลับนำของปลอมหรือของด้อยคุณภาพมาขาย

ทำลายประเทศชาติด้วยความโลภ

ในขณะที่รัฐบาลไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ผู้ที่ทำมา
หากินอยู่แวดวงการท่องเที่ยวกลับทำลายการท่องเที่ยวเสียเอง

ถือว่าเห็นแก่ตัวอย่างไม่น่าให้อภัย!

“เพลิงมรกด”

